
รายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาคาร 1 ชั้น 3

ส านักงานเลขานุการองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด

ประจ าปี พ.ศ.2567







๑ 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.256๗ 
วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม 256๗  เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาคาร 1 ชั้น 3 
 

ผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายวิตติ แสงสุพรรณ ประธานสภา อบจ.แพร่   

2 นายโชคชัย พันศิริวรรณ รองประธานสภา อบจ.แพร่ คนที่ 1   

3 นายวังสาคร หมั่นขีด รองประธานสภา อบจ.แพร่ คนที่ 2   

4 นายพีรศักดิ์ บุญนิธิพันธ ุ์ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 1  

5 นายวุฒิพงศ์ กาซ้อง 
 

ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 2  
6 นางมยุรี ยาวิชัย 

 
ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 3  

7 นายยุทธพันธุ์ บรรลือ 
 

ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 4  
8 นายผิน สิงห์เทพ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 5  
9 นายปัญจพัฒน์ สิริกรวัฒนกุล ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 6  

10 นางสุขาวดี  วังคำ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 2  
11 นายทศนาถ สำเนียง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 3  
12 นายมังกร ชื่นสนธิพันธุ ์ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอร้องกวาง เขต 1  
13 นายธีรยุทธ์ เอกจิตต์ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอร้องกวาง            

เขต 2 
เขต 2  

14 นายแสงสว่าง เสือขำ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง เขต 1  
15 นายบุญโชติ ยานสกุล ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง เขต 2  
16 นางสาวพยอม ขุนชุ่ม ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง เขต 3  
17 นายสนิท เวียงนาค ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง             

เขต 1 
 เขต 1  

18 นายเจริญ สมปาน ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต ๔  
๑๙ นายอนันต์ กาศสมบูรณ์ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเด่นชัย เขต 1  

2๐ นางกุลชา บัญสว่าง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอวังชิ้น เขต 1  

2๑ นายปฏิพล จอมดวง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอวังชิ้น เขต 2  

2๒ นางธนินจิตรา ศุภศิริ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอหนองม่วงไข่ เขต 1  

 

ผู้ไม่มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายอรรถพล คำมีสว่าง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง เขต ๓ ลา 

 

 
  



๒ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

1 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
2 นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
3 นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
4 นายธนายุส สุภณาวรรณ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
5 นายจักริน เป็นบุญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
6 นายวีระพงษ์ นวลแก้ว ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
7 ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
8 นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
9 นางดวงเดือน ธงชัยเลิศ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

10 นางทิตติยา สุกใส เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

11 นายพักรบ หิรัณยรัศมี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
12 นายเมธภีพัทธ์ สุขทั่วญาติ ผู้อำนวยการกองคลัง 
13 นายประสพ สีนุย หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง 

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง 
 14 นางสาวศกุนิชญ์ ธิอุ่น ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

15 นางสิริดา   นากิจ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
16 นางสาวณัฐมน สุดแดน หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รกัษาราชการแทน  

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

17 นางสาวปวีณา ใจกระเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา อบจ.แพร่  
(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 

18 นางพิศมัย พันธุลาวัณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.แพร่บ้านไผ่ย้อย 
19 นายจันทรคราส สุรินทร์เลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.แพร่เด่นไชยวิทยา 

 20 นายธวัชชัย จีกัน หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล 
21 นางวราทิตย์ กุลวงษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
22 นายฤทธิพงษ์ ถนอม หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
23 นางสาวอำไพ ปัญญานิติพันธ์ หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
24 นายเกียรติศักดิ์ ขันคำนันต๊ะ นายช่างโยธาอาวุโส 

รกัษาการหัวหน้าฝ่ายสำรวจออกแบบ 

25 นางสาวนวพร เชี่ยวชาญ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 
26 นางสาวรัตนา ธงสิบสอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
27 นางขวัญดาว แก้วมา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
28 นายฐปกช หลุกทิพย์นภา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
29 นายจำเริญ ศิริบุญมา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
30 นางสาวเวนิการ์ ธงชัยเลิศ นิติกรปฏิบัติการ 
31 นายพันธุ์ชัย สมบูรณ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
32 นายอัครเดช แก่นหอม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
33 นางจุมพิตรา ศรีเจริญจิตร์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
34 นางสาวตะวัน ทิน่าน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
35 นางสาวภัทรวดี กุละวงค์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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เริ่มการประชุม เวลา 09.00 น. 

นางทิตติยา  สุกใส  เรี ยนท่ านประธานสภาองค์ การบริ ห ารส่ วนจั งหวั ดแพร่                  
เลขานุการสภา อบจ.แพร่ ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่ านสมาชิกสภา                
. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                
. ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

   ขณะนี้  ถึงเวลาตามที่ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน            
จังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.256๗ แล้ว 

   บัดนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุม     
ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านวิตติ  แสงสุพรรณ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทำหน้าที่
ประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ 
. 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ ...จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย... 
ประธานสภา อบจ.แพร่ เชิญนั่งครับ  
ประธานที่ประชุม   ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศเรียกประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี                    
พ.ศ.๒๕6๗ 

นางทิตติยา  สุกใส  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง เรียกประชุม   
เลขานุการสภา อบจ.แพร่   สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี    
. พ.ศ.๒๕6๗ 

 ตามที่  ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                   
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม 256๖ ที่ประชุม           
มีมติกำหนด วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.256๗ ตั้งแต่
วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ 256๗ เป็นต้นไป มีกำหนด 45 วัน นั้น 
 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด                       
พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  5) พ.ศ.2562 มาตรา 24 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบั งคับการประชุมสภาท้องถิ่น                  
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 22 จึงเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี             
พ.ศ.256๗ เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ 256๗ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๓
มีนาคม 256๗ มีกำหนด 45 วัน 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบ 
   ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ.256๗ 
   นายวิตติ  แสงสุพรรณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 

 

 

 



๕ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   เรี ยนท่ านสมาชิ กสภ าองค์ ก ารบ ริ ห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                 
ประธานสภา อบจ.แพร่ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน              
ประธานที่ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.256๗
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบญัตติ และเรื่องต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่เสนอ 

จึงขอฝากให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนจังหวัดแพร่                  
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ซึ่งถือเป็นผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน               
ในเขตเลือกตั้งแต่ละอำเภอ ได้ช่วยกันพิจารณางานด้านนิติบัญญัติ และ                  
งานด้านตรวจสอบ ควบคุมการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่   
ให้ เป็ นไปด้ วยความถูกต้อง เรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้  การปฏิบั ติ                       
ภารกิจสำคัญดังกล่าว ขอให้ทุกท่านได้โปรดปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ                   
การอภิปราย การซักถามหรือการปรึกษาหารือในเรื่องใดๆ ควรเป็นเรื่อง                  
ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบกฎหมาย ในแนวทางที่เป็นประโยชน์                
ต่อท้องถิ่นและประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง 
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี  พ.ศ.256๗ ณ บัดนี้        
 ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                    
นายก อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

กระผมขอถอนโครงการในญัตติในระเบียบวาระที่  5 ข้อ ๕ .6  
ญัตติขออนุมัติ  ใช้จ่ ายเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ  พ.ศ.2567                 
ออกจำนวน 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างฝ่ายแกนดินซีเมนต์แม่น้ำยม 
หมู่ที่ 3 ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ขนาดฝายกว้าง 12 เมตร 
ยาว 57 เมตรสูง สูง 1.5 เมตร วงเงินงบประมาณ 4,420000 บาท             
เนื่องด้วยจุดที่ก่อสร้างไม่เหมาะสม หากดำเนินการต่อไปจะส่งผลกระทบ           
ต่อโครงสร้างของสะพานข้ามลำน้ำยม ของกรมทางหลวงชนบท รายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้าย ระเบียบวาระที่ 5.6 ของสำนักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ตามที่ท่านนายกฯ ขอถอนโครงการในญัตติในระเบียบวาระที่ 5 
ประธานสภา อบจ.แพร่ ข้อ ๕.6 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
ประธานที่ประชุม ออกจำนวน 1 โครงการ ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่ วนจั งหวัด                         
 ท่านสมาชิกภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ท่านใด จะอธิปรายหรือ             
 ซักถาม ขอเรียนเชิญครับ 

 

 

 



๖ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติ สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบตามที่
ประธานสภา อบจ.แพร่ ท่านนายกฯ ขอถอนโครงการในญัตติในระเบียบวาระที่  5 ข้อ ๕ .6         
ประธานที่ประชุม ญั ตติ ขออนุ มัติ ใช้จ่ าย เงินสะสม ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ .2567               
 ออก จำนวน 1 โครงการ ของสำนั กปลัดองค์การบริหารส่ วนจั งหวัด             
 ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน ๑๙  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณ ครับ  เป็น อันว่ าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วน               
ประธานสภา อบจ.แพร่ จั งห วัดแพ ร่  เห็ น ชอบ ให้ น ายกองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                        
ประธานที่ประชุม ถอนโครงการในญัตติ ในระเบียบวาระที่  5  ข้อ ๕ .6 ญัตติขออนุมัติ                    
 ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ออกจำนวน 1 โครงการ
 ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด                 
  กระผมขอเขา้ระเบียบวาระท่ี 1 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงชื่อเข้ าร่วม           
ประธานสภา อบจ.แพร่ ประชุมจำนวน ๒0 ท่าน ลาประชุม จำนวน 1 ท่าน คือ  
ประธานที่ประชุม  - นายอรรถพล  คำมีสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วน                   

จังหวัดแพร่ อำเภอสอง เขต ๓ และอีก ๒ ท่านอยู่ระหว่างการเดินทาง 
  2. เนื่องจากมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลาออก 

๑ ท่าน คือ นายภิญโญ  ชมภูมิ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอสอง เขต ๒ และจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่  แทนตำแหน่ งที่ ว่าง  ในอาทิตย์ที่  ๒๔  มีนาคม ๒๕๖๗            
จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ  

ที่ประชุม    รับทราบ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 
ประธานสภา อบจ.แพร่ 
ประธานที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่    
ประธานสภา อบจ.แพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.256๖ เมื่อวันศุกร์ที่ 
ประธานที่ประชุม 2๒ กันยายน 256๖ 

  เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ช่วยกันพิจารณารายงานการประชุม 
ถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องจะแก้ไขเชิญยกมือครับ  

     มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
   ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติ  

 



๗ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา
ประธานสภา อบจ.แพร่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 
ประธานที่ประชุม  ประจำปี พ.ศ.256๖ เมื่อวันศุกร์ที่ 2๒ กันยายน 256๖ 
   ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน ๑๙  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 
        

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา         
ประธานสภา อบจ.แพร่. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  2  ครั้งที่  4 
ประธานที่ประชุม ประจำปี พ.ศ.256๖ เมื่อวันศุกร์ที่ 2๒ กันยายน 256๖ 
  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ไม่มีครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 
ประธานที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ไม่มีครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 
ประธานที่ประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ขณะนี้สมาชิกสภาฯ ทั้ง 2 ท่าน เดินทางมาถึงที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว 
ประธานที่ประชุม  ข้อ 5.1 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 ท้องถิ่น (พ.ศ.256๖ - 25๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๖ 

 ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                    
นายก อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ.2561                 
ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพั ฒนาท้ องถิ่ น  พร้อมทั้ งประกาศผลการติ ดตาม                        
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้ าวันนับแต่ วันที่ ผู้ บริหารท้ องถิ่ นเสนอผลการติดตามและ              
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 
 



๘ 
 

นายอนวุัธ  วงศ์วรรณ  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย             
นายก อบจ.แพร่ ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน             
 จังหวัดแพร่ จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น             
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๖ มาเพ่ือให้           
 ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การ                 
 บริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
 จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของนายก                 
. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา                
 มี โค ร งก ารที่ อ ยู่ ใน แ ผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  จ ำน วน  ๘ ๒  โค ร งก าร                       
 และมีโครงการที่อยู่ในแผนดำเนินงาน จำนวน ๖2 โครงการ งบประมาณ                
 ๒๘,๘๕๔,๙00.00 บาท    

        - ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๓๔ 
     งบประมาณ จำนวน ๑๓,๙๑๒,๓๑๑.๑๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๑๔ 

 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุข            
ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
น โยบ าย ด้ าน ก าร พั ฒ น า เศ รษ ฐกิ จ  น โย บ าย ด้ าน พั ฒ น าสั งค ม                
และสาธารณสุข มีโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๒๕ โครงการ 
และมีโครงการที่อยู่ในแผนดำเนินงาน จำนวน ๑๙ โครงการ งบประมาณ  
๓,๓๗๐,๔00.00 บาท    

        - ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๐ 
     งบประมาณ จำนวน ๑,๘๔๒,๖๓๖.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๕ 

 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่ งสอดคล้อง           
ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นโยบายด้าน                      
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน มีโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 
๗๘ โครงการ และมีโครงการที่อยู่ในแผนดำเนินงาน จำนวน ๗๓ โครงการ 
งบประมาณ ๘๗,๒๒๒,๒๓๔.๒๗ บาท    

        - ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๑๐ 
     งบประมาณ จำนวน ๔๔,๘๙๐,๐๐๔.๔๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๓๙ 

 ๔ . ยุ ทธศาสตร์ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จท้ องถิ่ น ก้ าวหน้ า               
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ งสอดคล้องตามนโยบายของ                          
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและ
สาธารณสุข มีโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๓ โครงการ                
และมีโครงการที่อยู่ในแผนดำเนินงาน จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ 
๕๘๘,๘๐๐.๐๐ บาท    

        - ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ 
     งบประมาณ จำนวน ๑๘๙,๒๗๒.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๑๕ 
 
 
 



๙ 
 

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ   ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ               
นายก อบจ.แพร่  และสิ่ งแ วดล้ อมอย่ า งยั่ งยื น  ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ งต าม น โย บ าย ข อ ง                          
 นายกองค์ การบ ริ ห ารส่ วนจั งห วั ดแพร่  น โยบ ายด้ านการพั ฒ น า                                
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น                 
 จำนวน ๑๐ โครงการ และมีโครงการที่อยู่ในแผนดำเนินงาน จำนวน                    
 ๗ โครงการ งบประมาณ ๑,๙๒๘,๓๐๐.๐๐ บาท    

        - ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ 
     งบประมาณ จำนวน ๑,๓๖๗,๒๙๗.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๘๘ 

  ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร การใช้เทคโนโลยีการสร้าง                 
 การมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของนายกองค์การ          
 บริหารส่วนจังหวัดแพร่ นโยบายด้านความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ           
 ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา          
 ท้องถิ่น จำนวน ๒๓ โครงการ และมีโครงการที่อยู่ในแผนดำเนินงาน จำนวน
 ๒๐ โครงการ งบประมาณ ๓,๗๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท    

        - ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๘๗ 
     งบประมาณ จำนวน ๑,๐๙๙,๐๑๒.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔๐ 
    

 รวมโครงการและงบประมาณในแผนดำเนินงาน (พ.ศ.๒๕๖๖             
- ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน                
๑๘๔ โครงการ งบประมาณ ๑๒๕,๗๔๐,๖๓๔.๒๗ บาท 

   - ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๒๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๖๖ 
     งบประมาณ จำนวน ๖๓,๓๐๐,๕๓๓.๘๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕๐ 
   - เบิกตัดปีงบประมาณ จำนวน ๒๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๖ 
     งบประมาณ จำนวน ๓๘,๗๐๕,๐๑๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๐ 
   - ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๒ 
     งบประมาณ จำนวน ๑,๖๐๕,๑๒๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๗ 
   - ยกเลิก จำนวน ๒๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒๒ 

   งบประมาณ จำนวน ๖,๘๒๓,๙๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๖ 
 

 กรณี โครงการที่ ไม่ ได้ดำเนินการ ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการ
ฝึกอบรมและสัมมนาที่มีกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินการฝึกอบรมได้ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐   
มีจำนวนมาก เนื่องจากต้องจัดทำโครงการเพ่ือเสนอขอรับสนับสนุน
งบประมาณตามที่จังหวัดแพร่ได้แจ้งแนวทางการเสนอโครงการพัฒนา         
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มงาน/
โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและ
ศักยภาพ : ระดับพ้ืนที่ และเนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการจัดทำแผน 
ระยะ 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 256๖ – 25๗๐ บางโครงการเป็นโครงการ
ต่อเนื่องจัดทำแผนเพ่ือตั้งรับงบประมาณ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.256๖           
.  
 
 



๑๐ 
 

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ  ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทำให้โครงการที่ไม่ได้ดำเนินงานเหลืออยู่            
นายก อบจ.แพร่   เป็นจำนวนมาก 

 จึ งขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา              
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๖ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่              
เพ่ือโปรดทราบ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่ได้รายงานผล          
ประธานสภา อบจ.แพร่ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๖ - 25๗๐)            
ประธานที่ประชุม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๖ ให้ที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ได้รับทราบ 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านใดจะอภิปราย            
หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ 
 ถ้าไม่มีเป็นอันว่าสภาฯ แห่งนี้รับทราบรายงานสรุปผลการติดตาม              
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๖ - 25๗๐) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.256๖ 
 

ที่ประชุม    รับทราบ  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ  

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.2 
ประธานสภา อบจ.แพร่    ข้อ 5.๒ ญัตติขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ ประธานที่ประชุม   เรื่ อง การเก็บค่าบริการการขอใช้อาคารสถานที่ และทรัพย์สิ น อ่ืน                  
   ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567   
   ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                    
นายก อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
เรื่อง การเก็บค่าบริการการขอใช้อาคารสถานที่และทรัพย์สินอื่นขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256๗  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ตราข้อบัญญัติองค์การ            
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง การเก็บค่าบริการการขอใช้อาคารสถานที่             
และทรัพย์ สิ น อ่ืนขององค์การบริห ารส่ วนจั งหวัดแพร่  พศ .256๐                    
เพ่ือเก็บค่าบริการในการขอใช้ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
มาเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
อาคารสถานที่และทรัพย์สิน อ่ืนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
ประกอบกับข้อบัญญัติเดิมยังไม่ครอบคลุมไปถึงทรัพย์สินบางรายการ               
และด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ เปลี่ยนแปลงและการปรับปรุง  บำรุงรักษา
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่มีอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ
การขอใช้บริการจากหน่วยงานภายนอกที่ เพ่ิมขึ้น เป็นจำนวนมาก            
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่จึงเห็นสมควร ปรับปรุงแก้ไขข้อบัญญัติ                
ที่ เกี่ยวกับการขอใช้ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                  
.             

 
 



๑๑ 
 

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ เกี่ยวกับค่าบริการที่เพ่ิมขึ้นให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป           
นายก อบจ.แพร่ ในการนี้ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง การเก็บ
 ค่าบริการการขอใช้อาคารสถานที่และทรัพย์สินอ่ืนขององค์การบริหารส่วน          
 จังหวัดแพร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567 รายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบัญญัติ      
 ทีแ่นบเสนอมาด้วยพร้อมนี้ 

 เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 52 วรรคแรก ซ่ึงบัญญัติว่า ร่างข้อบัญญัติ         
เสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การ            
บริหารส่วนจังหวัด หรือราษฎรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตองค์การบริหาร              
ส่วนจังหวัดตามกฎหมายที่ เกี่ยวกับการเข้าชื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณา                
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่จึงขอเสนอสภาองค์การ
บริหารส่วนเผยแพร่เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป 

      

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
ประธานที่ประชุม พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติ
  ที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ...  และข้อ 47 ในการ        
  พิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษา
  ในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ  และลงมติว่าจะรับหลักการ แห่งร่าง                        
  ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่  หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย                
  ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  
   ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ
   ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมติ 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง การเก็บค่าบริการการขอใช้อาคาร
สถานที่และทรัพย์สินอ่ืน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2567 (วาระที่หนึ่ง) 
 ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ  

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 21  ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน      -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณครับ เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่แห่งนี้  
ประธานสภา อบจ.แพร่ เห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                 
ประธานที่ประชุม เรื่ อง การเก็บค่าบริการการขอใช้อาคารสถานที่ และทรัพย์สิ น อ่ืน                   
  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567 (วาระที่หนึ่ง)
     

           

 



๑๒ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ต่อไปเป็นการการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
ประธานสภา อบจ.แพร่  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น            
ประธานที่ประชุม พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติ
 ที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ
 พิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรม               
 แปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด 

 ข้อ 103 คณะกรรมการ สภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ    
 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น                 
มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน.....  
 จะใช้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติชุดเดิมที่เคยแต่งตั้ง 
ให้ปฏิบั ติหน้ าที่  หรือ เลื อกคณะกรรมการแปรญั ตติร่างข้อบัญญั ติ              
ชุดใหม่  ซึ่ งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติชุดเดิม มีจำนวน ๗ คน                   
ในที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ มีความคิดเห็นเป็นอย่างไร เชิญท่านสมาชิกสภาฯ 
เสนอครับ 
 ขอเชิญท่านอนันต์  กาศสมบูรณ์ 

นายอนันต์  กาศสมบูรณ ์   เรียนท่ านประธานสภาองค์ การบริห ารส่ วนจั งหวัดแพร่                   
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน             

    กระผมใคร่ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ                 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง การเก็บค่าบริการการขอใช้อาคาร
สถานที่ แ ละท รัพ ย์ สิ น อ่ืน  ขอ งองค์ ก ารบ ริห ารส่ วน จั งห วัด แพ ร่              
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567 ชุดใหม่ จำนวน 7 คน ครับ   

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านอนันต์  กาศสมบูรณ ์ครับ  
ประธานสภา อบจ.แพร่    ตามที่ท่านอนันต์ กาศสมบูรณ์ เสนอให้ใช้คณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานที่ประชุม   ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง การเก็บค่าบริการ              
   การขอใช้อาคารสถานที่และทรัพย์สินอ่ืน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่             
   (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567 ชุดใหม่ จำนวน 7 คน           
  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ขอเรียนเชิญครับ 

  ถ้าไม่มี  กระผมใคร่ขอมติ 
  ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน ๒๑ ท่าน  
   - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

 

 

 

 



๑๓ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณ ครับ  สรุปว่าที่ ประชุมแห่ งนี้ มี มติ เห็นชอบ ตามที่              
ประธานสภา อบจ.แพร่ ท่านอนันต์ กาศสมบูรณ์ เสนอให้ใช้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
ประธานที่ประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง การเก็บค่าบริการการขอใช้อาคาร             
  สถานที่และทรัพย์สินอ่ืน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (ฉบับที่ 2)               
  พ.ศ.2567 ชุดใหม่ จำนวน 7 คน 
นายติ  แสงสุพรรณ  ต่อไปเป็นการเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เพ่ือคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ
ประธานสภา อบจ.แพร่ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง การเก็บค่าบริการ
ประธานที่ประชุม การขอใช้อาคารสถานที่และทรัพย์สินอ่ืน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่           
  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567 จำนวน 7 คน 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น                      
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับ
ข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่น มีอำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น             
หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่น               
ชุดต่างๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 
 (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ..... 
 ข้อ 107 .....วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  ในกรณีที่ สมาชิกสภาท้องถิ่น                
เป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณี                  
ที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง  
         การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน.....       
 ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ                 
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง การเก็บค่าบริการ           
การขอใช้อาคารสถานที่และทรัพย์สินอ่ืน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่           
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567  คนที่ 1 ขอเรียนเชิญครับ   

    ขอเชิญท่านบุญโชติ  ยานสกุล ครับ 

นายบุญโชติ  ยานสกุล   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                     
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร                
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกทา่น 

   กระผมนายบุญโชติ ยานสกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดแพร่ อำเภอลอง เขต ๒ 

   ขอเสนอนางมยุ รี  ยาวิชั ย  เป็ นคณ ะกรรมการแปรญั ตติ            
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง การเก็บค่าบริการการขอใช้
อาคารสถานที่ และทรัพย์สินอ่ืน ขององค์การบริหารส่วนจั งหวัดแพร่            
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567 คนที่ 1 ครับ  

นายวิตติ  แสงสุพรรณ    ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่ 
ประธานที่ประชุม 
 



๑๔ 
 

นายวุฒิพงศ์  กาซ้อง  รับรอง (ยกมือ) 

นายยุทธพันธ์  บรรลือ  รับรอง (ยกมือ) 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอคณะกรรมการ                
ประธานสภา อบจ.แพร่ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ 1 อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานที่ประชุม   ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้ เห็นชอบให้                  

นางมยุรี ยาวิชัย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร                  
ส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง การเก็บค่าบริการการขอใช้อาคารสถานที่และ
ทรัพย์สินอ่ืน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567 
คนที่ 1  

ที่ประชุม   รับทราบ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ต่อไปเป็นการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  
ประธานสภา อบจ.แพร่          คนที่ ๒ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานที่ประชุม     ขอเชิญท่านมังกร  ชื่นสนธิพันธุ์ ครับ  

นายมังกร  ชื่นสนธิพันธุ์   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                     
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร                
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 

   กระผมนายมังกร  ชื่นสนธิพันธุ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง เขต ๑ 

   ขอเสนอนายธีรยุทธ์ เอกจิตต์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ            
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง การเก็บค่าบริการการขอใช้
อาคารสถานที่ และทรัพย์สินอ่ืน ขององค์การบริหารส่วนจั งหวัดแพร่            
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567 คนที่ ๒ ครับ  

นายวิตติ  แสงสุพรรณ    ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่ 
ประธานที่ประชุม 

นางมยุรี  ยาวิชัย  รับรอง (ยกมือ) 

นายพีรศักดิ์  บุญนิธิพันธุ์  รับรอง (ยกมือ) 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอคณะกรรมการ                
ประธานสภา อบจ.แพร่ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ ๒ อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานที่ประชุม   ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้ เห็นชอบให้                  

นายธีรยุทธ์ เอกจิตต์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง การเก็บค่าบริการการขอใช้อาคารสถานที่และ
ทรัพย์สินอ่ืน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567 
คนที่ ๒  

 



๑๕ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ต่อไปเป็นการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ 
ประธานสภา อบจ.แพร่          คนที่ ๓ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานที่ประชุม     ขอเชิญทา่นวุฒิพงศ์  กาซ้อง ครับ 

นายวุฒิพงศ์  กาซ้อง   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                     
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร                
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 

   กระผมนายวุฒิพงศ์  กาซ้อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน   
จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ เขต ๒ 

   ขอเสนอนายอนันต์  กาศสมบูรณ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ           
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง การเก็บค่าบริการการขอใช้
อาคารสถานที่ และทรัพย์สินอ่ืน ขององค์การบริหารส่วนจั งหวัดแพร่            
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567 คนที่ ๓ ครับ  

นายวิตติ  แสงสุพรรณ    ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่ 
ประธานที่ประชุม 

นายสนิท  เวียงนาค  รับรอง (ยกมือ) 

นายแสงสว่าง  เสือขำ  รับรอง (ยกมือ) 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอคณะกรรมการ                
ประธานสภา อบจ.แพร่ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ ๓ อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานที่ประชุม   ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้ เห็นชอบให้                  

นายอนันต์  กาศสมบูรณ์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ                  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง การเก็บค่าบริการการขอใช้อาคารสถานที่
และทรัพย์สินอ่ืน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567 
คนที่ ๓  

ที่ประชุม   รับทราบ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ต่อไปเป็นการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  
ประธานสภา อบจ.  คนที่ ๔ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานที่ประชุม     ขอเชิญท่านอนันต์  กาศสมบูรณ์ ครับ 

นายอนันต์  กาศสมบูรณ ์   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                     
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร                
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 

   กระผมนายอนันต์  กาศสมบูรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน   
จังหวัดแพร่ อำเภอเด่ยชัย เขต ๑ 

 
 



๑๖ 
 

นายอนันต์  กาศสมบูรณ ์   ขอเสนอนายวุฒิพงศ์  กาซ้อง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ           
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง การเก็บค่าบริการการขอใช้
อาคารสถานที่ และทรัพย์สินอ่ืน ขององค์การบริหารส่วนจั งหวัดแพร่            
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567 คนที่ ๔ ครับ  

นายวิตติ  แสงสุพรรณ    ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่ 
ประธานที่ประชุม 

นางสุขาวดี  วังคำ  รับรอง (ยกมือ) 

นายปฏิพล  จอมดวง  รับรอง (ยกมือ) 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอคณะกรรมการ                
ประธานสภา อบจ.แพร่ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ ๔ อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานที่ประชุม   ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้ เห็นชอบให้                  

นายวุฒิพงศ์  กาซ้อง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง การเก็บค่าบริการการขอใช้อาคารสถานที่                  
และทรัพย์สินอ่ืน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567 
คนที่ ๔ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ต่อไปเป็นการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  
ประธานสภา อบจ.แพร่          คนที่ ๕ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานที่ประชุม     ขอเชิญท่านมยุรี  ยาวิชัย ครับ 

นางมยุรี  ยาวิชัย   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                     
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร                
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 

   ดิฉันนางมยุรี  ยาวิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต ๓ 

   ขอเสนอนายบุญโชติ  ยานสกุล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ           
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง การเก็บค่าบริการการขอใช้
อาคารสถานที่ และทรัพย์สินอ่ืน ขององค์การบริหารส่วนจั งหวัดแพร่            
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567 คนที่ ๕ ค่ะ  

นายวิตติ  แสงสุพรรณ    ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่ 
ประธานที่ประชุม 

นายมังกร  ชื่นสนธิพันธุ์  รับรอง (ยกมือ) 

นางสาวพยอม  ขุนชุ่ม  รับรอง (ยกมือ) 

 



๑๗ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอคณะกรรมการ                
ประธานสภา อบจ.แพร่ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที ่๕ อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานที่ประชุม   ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้ เห็นชอบให้                  

นายบุญโชติ  ยานสกุล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง การเก็บค่าบริการการขอใช้อาคารสถานที่และทรัพย์สินอ่ืน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567 คนที่ ๕  

ที่ประชุม   รับทราบ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ต่อไปเป็นการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  
ประธานสภา อบจ.แพร่          คนที่ ๖ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานที่ประชุม     ขอเชิญท่านพยอม  ขุนชุ่ม ครับ 

นางสาวพยอม  ขุนชุ่ม   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                     
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร                
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 

   ดิฉันนางสาวพะยอม  ขุนชุ่ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน                
จังหวัดแพร่ อำเภอลอง เขต ๓ 

   ขอเสนอนางสุขาวดี   วั งคำ เป็นคณะกรรมการแปรญั ตติ            
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง การเก็บค่าบริการการขอใช้
อาคารสถานที่ และทรัพย์สินอ่ืน ขององค์การบริหารส่วนจั งหวัดแพร่            
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567 คนที่ ๖ ค่ะ  

นายวิตติ  แสงสุพรรณ    ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่ 
ประธานที่ประชุม 

นายทศนาถ  สำเนียง  รับรอง (ยกมือ) 

นายวังสาคร  หมั่นขีด  รับรอง (ยกมือ) 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอคณะกรรมการ                
ประธานสภา อบจ.แพร่ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ ๖ อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานที่ประชุม   ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้ เห็นชอบให้                  

นางสุขาวดี  วังคำ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร                   
ส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง การเก็บค่าบริการการขอใช้อาคารสถานที่และทรัพย์สินอ่ืน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2567 คนที่ ๖  

ที่ประชุม   รับทราบ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ต่อไปเป็นการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  
ประธานสภา อบจ.แพร่          คนที่ ๗ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานที่ประชุม     ขอเชิญท่านธีรยุทธ์  เอกจิตต ์ครับ 



๑๘ 
 

นายธีรยุทธ์  เอกจิตต ์   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                     
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร                
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 

   กระผมนายธีรยุทธ์  เอกจิตต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน   
จังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง เขต ๒ 

   ขอเสนอนายมังกร  ชื่นสนธิพันธุ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ           
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง การเก็บค่าบริการการขอใช้
อาคารสถานที่ และทรัพย์สินอ่ืน ขององค์การบริหารส่วนจั งหวัดแพร่            
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567 คนที่ ๗ ครับ  

นายวิตติ  แสงสุพรรณ    ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่ 
ประธานที่ประชุม 

นายเจริญ  สมปาน  รับรอง (ยกมือ) 

นายโชคชัย  พันศิริวรรณ  รับรอง (ยกมือ) 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอคณะกรรมการ                
ประธานสภา อบจ.แพร่ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที ่๗ อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานที่ประชุม   ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้ เห็นชอบให้                  

นายมังกร  ชื่นสนธิพันธุ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหาร ส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง การเก็บค่าบริการการขอใช้อาคารสถานที่               
และทรัพย์สินอ่ืน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567 
คนที่ ๗ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   เป็นอันว่าสภาฯ แห่งนี้  ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหาร            
ประธานสภา อบจ.แพร่ ส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารประธานที่ประชุม ส่วนจั งหวัดแพร่  เรื่อง การเก็บค่ าบริการการขอใช้อาคารสถานที่ และ               
 ทรัพย์สินอ่ืน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567             
 จำนวน 7 คน ดังนี้ 
   ๑. นางมยุรี  ยาวิชัย 
   ๒. นายธีรยุทธ์    เอกจิตต ์
   ๓. นายอนันต์  กาศสมบูรณ์  

 4. นายวุฒิพงศ์   กาซ้อง 
 5. นายบุญโชติ  ยานสกุล  
 ๖. นางสุขาวดี  วังคำ  
 ๗. นายมังกร  ชื่นสนธิพันธุ์ 

   

 

 



๑๙ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ    ทำหน้าที่พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                   
ประธานสภา อบจ.แพร่ เรื่อง การเก็บค่าบริการการขอใช้อาคารสถานที่และทรัพย์สินอ่ืนขององค์การ
บริหารประธานที่ประชุม บริหารส่วนจังหวัดแพร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567              

 ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ  

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 21  ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน      -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ต่อไปเป็นการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ และกำหนด       
ประธานสภา อบจ.แพร่         นัดประชุมเพ่ือแปรญัตติร่างข้อบัญญัต ิ 
ประธานที่ประชุม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติ 
ที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  
 ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตต ิครับ 

ขอเชิญท่านอนันต์  กาศสมบูรณ์ ครับ 

นายอนันต์  กาศสมบูรณ ์  เรี ยนท่ านประธานสภาองค์ การบริ ห ารส่ วนจั งหวั ดแพร่                            
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 

  กระผมนายอนันต์  กาศสมบูรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ อำเภอเด่นชัย เขต ๑ 

  ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ขอปรึกษาหารือ
กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอเสนอกำหนดระยะเวลา
เสนอคำแปรญั ตติ ร่ างข้อบัญ ญั ติ องค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่                  
เรื่อง การเก็บค่าบริการ การขอใช้อาคารสถานที่และทรัพย์สินอ่ืน ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ (ฉบับที่  2) พ.ศ.2567 ตั้งแต่วันที่  ๑๓ - ๑๕  
มีนาคม 256๗ เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ อาคาร 1 ชั้น 1 และนัดประชุมเพ่ือแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ 
ในวันที่ ๑๘ มีนาคม 256๗ เวลา 09.00 - ๑5.00 น.  ณ สำนักงานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาคาร 1 ชั้น 1 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ    ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่ 
ประธานที่ประชุม 
 
 
 
 



๒๐ 
 

นางมยุรี  ยาวิชัย  รับรอง (ยกมือ) 

นายปัญจพัฒน์  สิริกรวัฒนกุล   รับรอง (ยกมือ) 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ    ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่
ประธานสภา อบจ.แพร่    ถ้าไม่มี กระผมใคร่ขอมติ  
ประธานที่ประชุม    ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน ๒๑ ท่าน  
   - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน -   ท่าน  
   - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบให้กำหนดวัน        
ประธานสภา อบจ.แพร่ เสนอคำแปรญั ตติ ร่ างข้ อบั ญญั ติ อ งค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                  
ประธานที่ประชุม เรื่ อ ง  การ เก็ บ ค่ าบริ การการขอใช้ อาคารสถานที่ และทรัพย์ สิ น อ่ืน                       
 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567 ตั้งแต่วันที่ ๑๓ -
 ๑๕  มีนาคม 256๗ เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานสภาองค์การ          
 บริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาคาร 1 ชั้น 1 และนัดประชุมเพ่ือแปรญัตติ                
 ร่างข้อบัญญัติฯ ในวันที่ ๑๘ มีนาคม 256๗ เวลา 09.00 - ๑5.00 น.              
 ณ สำนักงานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาคาร 1 ชั้น 1  
   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.3 
   ๕.๓ ญัตติขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหมวดค่าครุภัณฑ์   

ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และโรงพยาบาลชุมชนการแพทย์            
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 

   ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                    
นายก อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

อนุมัติแผนการใช้จ่ ายเงินบำรุงหมวดค่าครุภัณฑ์  ของโรงพยาบาล              
ส่งเสริมสุขภาพตำบล และโรงพยาบาลชุมชนการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.256๗ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,147,240.- บาท (แปดล้านหนึ่งแสน-                
สี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชีครุภัณฑ์แนบท้าย
  เพ่ือให้เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุง              
ของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครอง                  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๖ 
วรรคท้าย กำหนดให้ การใช้จ่ายเงินบำรุงตาม (๕) ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข ให้เสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ แล้วเสนอให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ 

 
 



๒๑ 
 

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ   ดั งนั้ น  องค์ การบริ ห ารส่ วนจั งหวั ดแพร่  จึ งข ออนุ มั ติ ต่ อ                    
นายก อบจ.แพร่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พิจารณาอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง    
. หมวดค่าครุภัณฑ์ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และโรงพยาบาล          
 ชุมชนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก องค์การบริหาร              
 ส่วนจังหวัดแพร่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รวมเป็นเงินทั้ งสิ้น                      
 ๘,147,240.- บาท (แปดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  
   จึ งเรียนมาเพ่ื อ ให้ สภ าองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                      
 โปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

  กระผมขออนุญ าต เรียนชี้ แจงเพ่ิม เติม  เงินบำรุงดั งกล่ าว                      
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยหลักแล้วจะเป็นเงินงบประมาณ                 
ที่ได้รับการอุดหนุน จากสำนักงบประมาณโดยตรงไปยังโรงพยาบาลส่งเสริม  
สุขภาพตำบล เช่น กรณีการจัดสรรงบประมาณแบบ S M L คือ จัดสรร               
งบประมาณตามขนาดของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ขนาด S                 
4๐๐,๐๐.- บาท ขนาด M 600,000.- บาท ขนาด L 1,๐๐๐,๐๐๐.- บาท           
ซึ่งนอกจากนี้แล้วก็จะเป็นรายได้อ่ืนๆ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล            
จัดหาได้เองถือเป็นเงินบำรุงที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ได้อุดหนุน              
แต่อย่ างไรก็ตามในเมื่ อ โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตำบลทุกแห่ ง                  
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงต้องมาขออนุมัติจากสภาองค์การบริหาร          
ส่วนจังหวัดเพ่ือใช้จ่ายเงินบำรุงดังกล่าวขอบคุณครับ 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ           
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถาม ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานที่ประชุม  ขอเชิญท่านมยุรี  ยาวิชัย ครับ 

นางมยุรี  ยาวิชัย   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                     
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร                
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 

   ดิฉันนางมยุรี ยาวิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต ๓ 
  ตามที่ทางฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติแผนการใช้จ่าย               
เงินบำรุงหมวดค่าครุภัณฑ์  ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                 
ดิฉันมีข้อสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลแต่ละแห่ง ดูแล้วค่อนข้างมีจำนวนมาก และ เมื่อสักครู่               
ท่ านนายกฯ ก็ ได้กรุณาชี้แจงให้ รับทราบแล้วว่า งบประมาณส่วนนี้                    
เป็นงบประมาณที่จัดสรรมาจากสำนักงบประมาณ โดยตรง แต่ดิฉัน                 
ก็ยังมีข้อสงสัยในส่วนของ ข้อ 1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
ข้อ 2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และที่สงสัยมากที่สุดคือ             
ข้อ 3 ครุภัณฑ์สำนักงาน ดิฉันคิดว่าครุภัณฑ์เหล่านี้โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลแต่ละแห่งน่าจะมีของเดิมใช้อยู่แล้วหรือไม่ ซึ่งในส่วนนี้             
.                     
 
 



๒๒ 
 

นางมยุรี  ยาวิชัย ข้อ 3 ครุภัณฑ์สำนักงาน ดิฉันคิดว่าครุภัณฑ์เหล่านี้โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลแต่ละแห่งน่าจะมีของเดิมใช้อยู่แล้วหรือไม่ ซึ่งในส่วนนี้             
ใช้งบประมาณในการจัดซื้อถึง 3 ล้านกว่าบาท ดังนั้น ดิฉันจึงอยากจะขอให้
ทางคณะผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของความจำเป็นในการ
ใช้ครุภัณฑ์เหล่านี้เพิ่มเติม ขอบคุณค่ะ 
 

นายวิตติ แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านมยุรี  ยาวิชัย ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม             
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านปฏิพล  จอมดวง ครบั 

นายปฏิพล  จอมดวง   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                     
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร                
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 

   กระผมนายปฏิพล  จอมดวง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน             
จังหวัดแพร่ อำเภอวังชิ้น เขต ๒ 

   จากการที่ได้ตรวจดูคำแถลงญัตติของท่านายกฯ วันนี้ ถือว่าเป็น
การช่วยเหลือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในการที่จะมีเครื่องไม้
เครื่องมือที่ใช้ดูแลรักษาพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่ปริมณฑล
ของจังหวัดแพร่ คือ อำเภอรอบนอก ซึ่ งขอเรียนท่านประธานสภาฯ              
ท่านสมาชิกสภาฯ รวมถึงคณะท่านผู้บริหารให้ทราบว่า จากการที่ผมได้ไป
คลุกคลี ไปเยี่ยมเยือน ไปให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลในพ้ืนที่ ผมได้ไปเห็นว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่เขาใช้ บางครั้งไม่ทราบว่า
เขาอยู่กันมาได้อย่างไร เขาขาดแคลนเครื่องไม้เครื่องมือหลายชนิดที่มี           
ความจำเป็นต้องใช้รักษาชีวิตของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ เพราะฉะนั้น             
เมื่อผมได้รับการร้องขอ ได้รับการบอกกล่าวถึงความขัดสน ขาดแคลน 
เครื่องไม้เครื่องมือจากเจ้าหน้าที่ ผมก็ปฏิเสธไม่ลง ผมจึงขอกล่าวขอบคุณ
ท่านนายกฯ ที่ได้กรุณาจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องไม้เครื่องมือ
ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ก่อนนี้เหมือนกำแพงที่อดกลั้น
อดทนมานาน ตอนนี้ ได้ทะลุกำแพงออกมาแล้ว ความต้องการต่างๆ                   
ที่พ่ีน้องสมาชิกสภาฯ เห็นชอบในวันนี้ จะมีเสียงเฮกันทั้งจังหวัด เพราะว่า
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ขาดแคลนนั้นก็จะได้รับการจัดหาให้กับเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผมขอสนับสนุนความคิดและแนวคิดนี้
อย่างยิ่ง ขอบคุณครับ 

 

นายวิตติ แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านปฏิพล  จอมดวง ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม            
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ถ้าไม่มี ขอเชิญท่านนายกฯ ตอบข้อซักถาม ครับ 
 
 
 



๒๓ 
 

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                    
นายก อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
   สำหรับที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามเกี่ยวกับรายการครุภัณฑ์ 

ที่จะจัดซื้อว่ามีความจำเป็นมากน้อยเพียงใด ซึ่งทุกรายการครุภัณฑ์ที่ทาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแต่ละแห่งร้องขอมานี้ จะมีรายละเอียด 
อยู่ทั้งหมด ตามตารางบัญชีรายละเอียดแนบท้าย ขอให้ท่านได้กรุณา             
ตรวจสอบดู เช่น กรณีท่ีท่านสมาชิกสภาฯ บอกว่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน
257 รายการ ก็จะมีรายละเอียดต่างๆ ชี้แจงให้ทราบ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบางแห่ง จัดซื้อตู้เซฟขนาด 51 กิโลกรัม บางแห่งจัดซื้อเก้าอ้ี    
บุนวม บางแห่งจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น บางแห่งจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ           
ครุภัณฑ์ต่างๆ เหล่านี้ เมื่อทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแต่ละแห่ง 
ได้นำเสนอมาแล้ว ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ตั้งคณะกรรมการ
ลงไปตรวจดูว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด คณะกรรมการจึงจะอนุมัติ               
ทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีความจำเป็น ที่เขาขอมาก็ไม่เหมือนกัน            
เช่น บางแห่งบรรจุเจ้าหน้าที่ ใหม่ เขาก็ขอโต๊ะทำงานเพ่ิม บางแห่งไม่มี          
เก้าอ้ีสำหรับประชาชนที่มาใช้บริการ จึงเรียนให้ทราบว่า ถ้าพูดถึงความจำเป็น    
ก็มีความจำเป็นมากครับ และได้รับการกลั่นกรองมาแล้วว่า แต่ ละแห่ง                     
มีความจำเป็นในการจัดซ้ือครุภัณฑอ์ย่างยิ่ง จึงขอเรียนให้ทุกท่านทราบครับ 

 

นายวิตติ แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม            
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ถ้าไม่มี กระผมใคร่ขอมติ 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงิน

บำรุงหมวดค่าครุภัณฑ์  ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและ
โรงพยาบาลชุมชนการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
 ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ  

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 2๑  ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน      -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ
ประธานสภา อบจ.แพร่ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหมวดค่าครุภัณฑ์ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประธานที่ประชุม ตำบลและโรงพยาบาลชุมชนการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก                 
. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
     ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.4 
 
 



๒๔ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ข้อ 5.๔ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
ประธานสภา อบจ.แพร่ รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ที่ได้กันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้
ประธานที่ประชุม ก่อหนี้ผูกพัน 
   ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                    
นายก อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
   สำหรับระเบียบวาระที่  5 ข้อ 5.๔ และ ๕.๕ กระผมใคร่ขอ

อนุญาตให้ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
เป็นผู้นำเสนอ ครับ 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่   
ประธานที่ประชุม 

ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                       
ปลัด อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
   ด้ วยกองช่ าง และสำนั กปลั ดองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ด                          

แจ้งความประสงค์ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ได้กันเงินไว้เบิกตัดปี – กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามมติในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ 
ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เนื่องจาก              
มีการพิมพ์ข้อความในบางรายการผิดพลาด จำนวน ๖ รายการ ดังนี้ 

 กองช่าง 
 ข้อความเดิม 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้             
2๗,๕00.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาตู้บานเลื่อนกระจก ๒ บาน ชั้นวาง ๓ ชั้น 
ราคา ๕,๕๐๐.- บาท จำนวน ๕ ตู้ รวมเป็นเงิน ๒๗,๕๐๐.- บาท  

   - ตั้งราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ 
    - เป็น ไปตามพระราชบัญญั ติองค์การบริหารส่ วนจั งหวัด                 

พ.ศ.2540 มาตรา 74 (๖) 
 ข้อความใหม่ 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้             
2๗,๕00.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาตู้บานเลื่อนกระจก ๒ บาน ชั้นวาง ๓ ชั้น 
ราคา ๕,๕๐๐.- บาท จำนวน ๕ ตู้ รวมเป็นเงิน ๒๗,๕๐๐.- บาท  

   - ตั้งราคาตามท้องตลาด 
    - เป็น ไปตามพระราชบัญญั ติองค์การบริหารส่ วนจั งหวัด                 

พ.ศ.2540 มาตรา 74 (๖) 
 

  
 



๒๕ 
 

ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปลัด อบจ.แพร่  ข้อความเดิม 
   ๑. แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณู ปโภค เพ่ือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างฝาย                 
ซอยซีเมนต์ลุ่มน้ำยมในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ (๑) ก่อสร้างฝายซอยซีเมนต์       
ห้วยแม่ยาง และห้วยโป่ง จำนวน ๘ จุด ตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ตั้งไว้ ๓,๙๔๕,๐๐๐.- บาท  

   - เป็น ไปตามพระราชบัญญั ติองค์การบริหารส่ วนจั งหวั ด                 
พ.ศ.2540 มาตรา 74 (๗) 
 - เป็ น ไปตามกฎกระทรวง (พ .ศ .๒๕๔๑ ) ออกตามความ                
ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18) 

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ และ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๐ - ๒๑              
ลำดับที่ ๓ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่                
๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
 ข้อความใหม่ 

   ๑. แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณู ปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่ อสร้างฝาย                 
ซอยซีเมนต์ลุ่มน้ำยมในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ (๑) ก่อสร้างฝายซอยซีเมนต์       
ห้วยแม่ยาง และห้วยโป่ง จำนวน ๘ จุด ตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ตั้งไว้ ๓,๙๔๕,๐๐๐.- บาท  

   - เป็น ไปตามพระราชบัญญั ติองค์การบริหารส่ วนจั งหวัด                 
พ.ศ.2540 มาตรา 74 (๗) 
 - เป็ น ไปตามกฎกระทรวง (พ .ศ .๒๕๔๑ ) ออกตามความ                
ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18) 

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ และ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๐ - ๒๑              
ลำดับที่ ๓ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่                
๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

 

 ข้อความเดิม 
   ๒. แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณู ปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้า งฝาย                 
ซอยซีเมนต์ลุ่มน้ำยมในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ (๒) ก่อสร้างฝายซอยซีเมนต์       
ห้วยแม่กาง จำนวน ๒ จุด ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ตั้งไว้ ๖๐๓,๐๐๐.- บาท  

   - เป็น ไปตามพระราชบัญญั ติองค์การบริหารส่ วนจั งหวัด                 
พ.ศ.2540 มาตรา 74 (๗) 

 
 
 



๒๖ 
 

ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์  - เป็ น ไปตามกฎกระทรวง (พ .ศ .๒๕๔๑ ) ออกตามความ                
ปลัด อบจ.แพร่ ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ และ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๐ - ๒๑              
ลำดับที่ ๓ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่                
๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

 

  ข้อความใหม่ 
   ๒. แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณู ป โภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝาย                 
ซอยซีเมนต์ลุ่มน้ำยมในพ้ืนที่จั งหวัดแพร่ (๒) ก่อสร้างฝายซอยซีเมนต์       
ห้วยแม่กาง จำนวน ๒ จุด ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ตั้งไว้ ๖๐๓,๐๐๐.- บาท  

   - เป็น ไปตามพระราชบัญญั ติองค์การบริหารส่ วนจั งห วัด                 
พ.ศ.2540 มาตรา 74 (๗) 
 - เป็ น ไปตามกฎกระทรวง (พ .ศ .๒๕๔๑ ) ออกตามความ                
ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18) 

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ และ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๐ - ๒๑              
ลำดับที่ ๓ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่                
๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
 ข้อความเดิม 

   ๓. แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณู ปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝาย                 
ซอยซีเมนต์ลุ่มน้ำยมในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ (๓) ก่อสร้างฝายซอยซีเมนต์       
ห้วยแม่คำมี ห้วยแม่หล่าย ห้วยแม่มาน จำนวน ๔ จุด ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตั้งไว้ ๑,๗๑๔,๐๐๐.- บาท  

   - เป็น ไปตามพระราชบัญญั ติองค์การบริหารส่ วนจั งหวัด                 
พ.ศ.2540 มาตรา 74 (๗) 
 - เป็ น ไปตามกฎกระทรวง (พ .ศ .๒๕๔๑ ) ออกตามความ                
ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18) 

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ และ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๐ - ๒๑              
ลำดับที่ ๓ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่                
๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์  ข้อความใหม่ 
ปลัด อบจ.แพร่   ๓. แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา งานก่อสร้าง งบ ลงทุน 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณู ปโภค เพ่ื อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝาย                 
ซอยซีเมนต์ลุ่มน้ำยมในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ (๓) ก่อสร้างฝายซอยซีเมนต์       
ห้วยแม่คำมี ห้วยแม่หล่าย ห้วยแม่มาน จำนวน ๔ จุด ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตั้งไว้ ๑,๗๑๔,๐๐๐.- บาท  

   - เป็น ไปตามพระราชบัญญั ติองค์การบริหารส่ วนจั งหวัด                 
พ.ศ.2540 มาตรา 74 (๗) 
 - เป็ น ไปตามกฎกระทรวง (พ .ศ .๒๕๔๑ ) ออกตามความ                
ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18) 

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม
 ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ และ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๐ - ๒๑              
. ลำดับที่ ๓ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่                
. ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

 ข้อความเดิม 
   ๔. แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณู ปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝาย                 
ซอยซีเมนต์ลุ่มน้ำยมในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ (๔) ก่อสร้างฝายซอยซีเมนต์       
ห้วยแม่จอก และห้วยแม่ปาน จำนวน ๕ จุด ตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ตั้งไว้ ๑,๖๔๒,๐๐๐.- บาท  

   - เป็น ไปตามพระราชบัญญั ติองค์การบริหารส่ วนจั งหวัด                 
พ.ศ.2540 มาตรา 74 (๗) 
 - เป็ น ไปตามกฎกระทรวง (พ .ศ .๒๕๔๑ ) ออกตามความ                
ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18) 

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ และ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๐ - ๒๑              
ลำดับที่ ๓ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่                
๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

 

 ข้อความใหม่ 
   ๔. แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณู ปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝาย                 
ซอยซีเมนต์ลุ่มน้ำยมในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ (๔) ก่อสร้างฝายซอยซีเมนต์       
ห้วยแม่จอก และห้วยแม่ปาน จำนวน ๕ จุด ตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ต้ังไว้ ๑,๖๔๒,๐๐๐.- บาท  

   - เป็น ไปตามพระราชบัญญั ติองค์การบริหารส่ วนจั งหวัด                 
พ.ศ.2540 มาตรา 74 (๗) 
 - เป็ น ไปตามกฎกระทรวง (พ .ศ .๒๕๔๑ ) ออกตามความ                
ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18) 
 
 



๒๘ 
 

ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม 
ปลัด อบจ.แพร่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ และ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๐ - ๒๑              
 ลำดับที่ ๓ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่                
 ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
 

 ข้อความเดิม 
   ๕. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสระดินซีเมนต์
บริเวณหน้าถ้ำผานางคอย ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
ขนาดกว้าง ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร ลึก ๓ เมตร ตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตั้งไว้ ๘๘,๘๐๐.- บาท  

   - เป็น ไปตามพระราชบัญญั ติองค์การบริหารส่ วนจั งหวัด                 
 พ.ศ.2540 มาตรา 74 (๗) 

 - เป็ น ไปตามกฎกระทรวง (พ .ศ .๒๕๔๑ ) ออกตามความ                
ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18) 

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ และ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๐๗ - ๑๐๘              
ลำดับที่ ๒ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่                
๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
 ข้อความใหม่ 

   ๕. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสระดินซีเมนต์
บริเวณหน้าถ้ำผานางคอย ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
ขนาดกว้าง ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร ลึก ๓ เมตร ตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตั้งไว้ ๘๘,๘๐๐.- บาท  

   - เป็น ไปตามพระราชบัญญั ติองค์การบริหารส่ วนจั งหวัด                 
 พ.ศ.2540 มาตรา 74 (๗) 

 - เป็ น ไปตามกฎกระทรวง (พ .ศ .๒๕๔๑ ) ออกตามความ                
ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (18) 

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ และ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๐๗ - ๑๐๘              
ลำดับที่ ๒ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่                
๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

 

  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 
การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

 
 
 
 



๒๙ 
 

ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์  ข้อ ๓๐ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการ               
ปลัด อบจ.แพร่ ที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระทำได้ต่อเมื่อ                
 ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้กันเงิน หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน 

 ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ที่ได้กันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือพิจารณาอนุมัติตามระเบียบ                
ที่ได้กำหนดไว้ อันเป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

   

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านปลัดฯ ครับ           
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานที่ประชุม  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมติ 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง   
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ได้กันเงิน            
ไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
 ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ  

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 2๑  ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน      -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ
ประธานสภา อบจ.แพร่ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ได้กันเงิน                 
ประธานที่ประชุม ไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน   
     ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.๕ 

  ข้อ 5.๕ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๗    
  ขอเชิญท่านปลัดฯ ครับ 

ว่าที่ ร.ต. ศุภชัย ทานะขันธ์   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                       
ปลัด อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 ด้วยสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกอง
สาธารณสุข แจ้งความประสงค์ ขออนุมัติ แก้ ไขเปลี่ ยนแปลงคำชี้ แจง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๗ จำนวน ๕ รายการ ดังนี้ 
สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 ข้อความเดิม 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หน้า 170 
ข้อ 1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ ๙๑,๐๐๐.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหา
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืน หรือแบบแขวน (ระบบ 
Inverter) ขนาด 36,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง (สำนักงาน
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
 
 
 



๓๐ 
 

ว่าที่ ร.ต. ศุภชัย ทานะขันธ์  ข้อความใหม่ 
ปลัด อบจ.แพร่  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หน้า 170 

ข้อ 1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ ๙๑,๐๐๐.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหา
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืน หรือแบบแขวน ขนาด 36,๐๐๐ บีทียู 
พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
 

กองสาธารณสุข 
 ๑. ข้อความเดิม 

.  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                  
งบลงทุน หน้า 298 ข้อ 1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ ๖๘,๐๐๐.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 10 ตัวๆ ละ 
๖,๘๐๐.- บาท เพ่ือใช้สำหรับกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
รายละเอียดดังนี้ 

  - ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘๐ x ๑๒๐ x ๗๕ ซม. 
 ข้อความใหม่ 

.  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                  
งบลงทุน หน้า 298 ข้อ 1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ ๖๘,๐๐๐.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 10 ตัวๆ ละ 
๖,๘๐๐.- บาท เพ่ือใช้สำหรับกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
รายละเอียดดังนี้ 

  - ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ x ๖๐ x ๗๕ ซม. 
 

 ๒. ข้อความเดิม 
  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                  

งบลงทุน หน้า 29๑ ข้อ 1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ ๔๑,๖๐๐.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 1๓ ตัวๆ ละ ๓,๒๐๐.- บาท 
เพ่ือใช้สำหรับกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ รายละเอียดดังนี้ 

  - ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๖ x ๖๙ x ๙๖ ซม. 
 ข้อความใหม่ 

.  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                  
งบลงทุน หน้า 29๑ ข้อ 1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ ๔๑,๖๐๐.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 1๓ ตัวๆ ละ ๓,๒๐๐.- บาท 
เพ่ือใช้สำหรับกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ รายละเอียดดังนี้ 

  - ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕ x ๖๒ x ๘๘ ซม. 
 

 ๓. ข้อความเดิม 
.  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                  

งบลงทุน หน้า 29๓ ข้อ 1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ ๑๒,๘๐๐.- บาท 
เพ่ื อจ่ ายเป็ นค่ าจั ดหาตู้ เหล็ กบานเลื่ อนชนิ ดทึบ จำนวน ๔  ตั วๆ ละ                  
๓,๒๐๐.- บาท เพ่ือใช้สำหรับกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
รายละเอียดดังนี้ 

  - ขนาดไม่น้อยกว่า ๙ ฟุต 
 



๓๑ 
 

ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์  ข้อความใหม่ 
ปลัด อบจ.แพร่  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                  

งบลงทุน หน้า 29๓ ข้อ 1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ ๑๒,๘๐๐.- บาท 
เพ่ื อจ่ ายเป็ นค่ าจั ดหาตู้ เหล็ กบานเลื่ อนชนิ ดทึบ จำนวน ๔  ตั วๆ ละ                  
๓,๒๐๐.- บาท เพ่ือใช้สำหรับกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
รายละเอียดดังนี้ 

  - ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ ฟุต 

 ๔. ข้อความเดิม 
.  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                  

งบลงทุน หน้า 29๔ ข้อ 1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ ๘๑,๒๐๐.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาตู้ เอกสารเลื่อนกระจกทรงสูง จำนวน ๑๔ ตู้ๆ ละ                  
๕,๘๐๐.- บาท เพ่ือใช้สำหรับกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
รายละเอียดดังนี้ 

  - ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๑.๖ x ๔๕.๘ x ๑๘๓ ซม. 
 ข้อความใหม่ 

  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                  
งบลงทุน หน้า 29๔ ข้อ 1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ ๘๑,๒๐๐.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาตู้ เอกสารเลื่อนกระจกทรงสูง จำนวน ๑๔ ตู้ๆ ละ                  
๕,๘๐๐.- บาท เพ่ือใช้สำหรับกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
รายละเอียดดังนี้ 

  - ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๘ x ๔๖ x ๑๘๓ ซม. 

  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
 วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4            
 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย                
ในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

  จึงขอเสนอญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.256๗ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่              
เพ่ือพิจารณาอนุมัติตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้ อันเป็นอำนาจของสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านปลัดฯ ครับ           
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานที่ประชุม  ขอเชิญท่านยุทธพันธุ์  บรรลือ 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

นายยุทธพันธุ์  บรรลือ   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                     
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร                
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 

   กระผมนายยุทธพันธุ์  บันลือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน             
จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ เขต ๔ 
 กระผมมีข้อสอบถามในส่วนของกองสาธารณสุข ข้อ 1 จัดหา             
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์  ข้อความเดิม ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘๐ x ๑๒๐                
x ๗๕ ซม. จำนวน 10 ตัวๆ ละ ๖,๘๐๐.- บาท ข้อความใหม่ ขนาดไม่น้อยกว่า 
๑๒๐ x ๖๐ x ๗๕ ซม. จำนวน 10 ตัวๆ ละ ๖,๘๐๐.- บาท ทำไมปรับ
ขนาดลดลงมาครึ่งหนึ่งแต่ราคาเท่าเดิม และข้อ 3 จัดหาตู้เหล็กบานเลื่อน
ชนิ ดทึ บ ข้ อความเดิ ม  ขนาดไม่น้ อยกว่ า 9 ฟุ ต จำนวน ๔  ตั วๆ ละ                  
๓,๒๐๐.- บาท ข้อความใหม่ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต จำนวน ๔ ตัวๆ ละ                  
๓,๒๐๐.- บาท รายการนี้ก็เช่นกัน ทำไมปรับขนาดลดลงมาครึ่งหนึ่งแต่ราคา             
เท่าเดิม 

นายวิตติ แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านยุทธพันธ์  บรรลือ ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม             
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 

 ถ้าไม่มี ผมขอเชิญทางคณะผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง     
ตอบข้อซักถามครับ 

   ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                    
นายก อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 ผมขออนุญาตให้ท่านผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เป็นผู้ตอบ                 
ข้อซักถามครับ 

นายวิตติ แสงสุพรรณ  ขอเชิญท่านผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่   
ประธานที่ประชุม 

นางสิริดา  นากิจ    เรียนท่ านประธานสภาองค์ การบริห ารส่ วนจั งหวัดแพร่                       
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา                    
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่           
. ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

 ในส่วนของการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๗ ของกองสาธารณสุข รายการที่ 1 และ 3
เหตุผลที่มีการขอเปลี่ยนแปลง เพราะงบประมาณตั้งไว้ไม่สามารถจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ตามขนาดที่ตั้งไว้เดิมได้ จึงต้องปรับขนาดให้ลดลงเพ่ือสามารถ
จัดซื้อได้ในงบประมาณเท่าเดิมค่ะ 

 
 
 



๓๓ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ครับ           
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานที่ประชุม  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมติ 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง   
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๗  
 ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ  

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 2๑  ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน      -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ
ประธานสภา อบจ.แพร่ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.256๗                  
ประธานที่ประชุม   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.๖ 
  ข้อ 5.๖  ญัตติขออนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ                    
 พ.ศ.๒๕๖๗  

      - สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

      - กองช่าง  
      - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

      - กองสาธารณสุข  

   ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                    
นายก อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

  ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติขออนุมัติ ใช้ จ่ายเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนิน
โครงการเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้งที่เกิดขึ้นทุกๆ ปี และการดำเนินงานของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลและสถานบริการสาธารณสุขชุมชนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2567 ดังนี้ 

 1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
     - ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  จำนวน 4 โครงการ 
  เป็นเงิน  27,623,700.- บาท 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ     2. กองช่าง 
นายก อบจ.แพร่         - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  จำนวน 2 โครงการ  
   เป็นเงิน  6,815,000.- บาท 
 - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  จำนวน 1 โครงการ    
   เป็นเงิน  4,733,000.- บาท 
     - ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  จำนวน 82 โครงการ  
   เป็นเงิน  64,130,700.- บาท 

     รวมทั้งสิ้นจำนวน 85 โครงการ เป็นเงิน 75,678,700.- บาท 

 3. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 - ครุภัณฑ์สนาม  จำนวน 1 โครงการ  
   เป็นเงิน  1,700,000.- บาท 
 4. กองสาธารณสุข 
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 138 รายการ   
   เป็นเงิน  3,270,100.- บาท 
     - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จำนวน 209 รายการ
   เป็นเงิน  7,295,100.- บาท 
     - ครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน 55 รายการ  
   เป็นเงิน  739,900.- บาท 
     - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  จำนวน 26 รายการ  
   เป็นเงิน  364,500.- บาท 
     - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  จำนวน 21 รายการ  
   เป็นเงิน 626,000.- บาท 
     - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  จำนวน 21 รายการ  
   เป็นเงิน  1,171,900.- บาท 
     - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  จำนวน 11 รายการ  
   เป็นเงิน  419,000.- บาท 

     รวมจำนวน 481 รายการ เปน็เงินทั้งสิ้น 13,886,500.- บาท 
 

    รวมขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
    - ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 485 รายการ รวมเป็นเงิน 27,134,500.- บาท   
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 86 โครงการ รวมเป็นเงิน  91,754,400.- บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 118 ,888 ,900.- บาท (หนึ่งร้อยสิบแปดล้าน -             
แปดแสนแปดหม่ืนแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏ            
ตามเอกสารที่แนบเสนอทุกท่านแล้ว 

 

 

 

 

 



๓๕ 
 

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ      เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
นายก อบจ.แพร่                ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ             
 การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 หมวด 8               
 เงินสะสม ข้อ 97 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้               
 โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 (1) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่              
เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

ผมขอนำเรียนเสนอข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นข้อมูลให้ท่านสมาชิกสภาฯ 
ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เงินสะสมและเงินทุนสำรองขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ มีจำนวน ๒๓๘,๙๕๐,๐๐๐.๔๓ บาท การขออนุมัติใช้ในครั้งนี้ 
๑๑๘,๘๘๘,๙๐๐.- บาท ดังนั้นแล้วจะมีเงินสะสมและเงินทุนสำรอง คงเหลือ
หลังจากสภาอนุมัติแล้ว ๒๓๘,๘๓๑,๑๑๑,๘๔๐.๔๓ บาท อย่างไรก็ตาม                        
ยังมีโครงการที่ท่านสมาชิกสภาฯ และประชาชนได้ร้องขอมา ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ไม่สามารถขออนุมัติใช้ได้ทันเวลาในการประชุมสภา
ครั้งนี้ แต่จะนำเงินสะสมและเงินทุนสำรองส่วนที่เหลือ มาขออนุมัติโครงการ               
ในการประชุมสภาในครั้งต่อไป ขอบคุณครับ 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ           
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานที่ประชุม  ขอเชิญท่านปัญจพัฒน์  สิริกรวัฒนกุล ครับ 

นายปัญจพัฒน์  สิริกรวัฒนกุล   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                     
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร                
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 

กระผมนายปัญจพัฒน์  สิริกรวัฒนกุล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ เขต ๖ 

 จากที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ขออนุมัติ           
ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๗ เพ่ือบรรเทาปัญหา     
ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ที่เกิดจากปัญหาอุทกภัย ปัญหาภัยแล้ง
ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะช่วงนี้ในเรื่องของหมอกควัน ไฟป่า        
เป็น เรื่องที่น่ าเห็นใจทางหน่วยงานภาครัฐ  โดยเฉพาะฝ่ายปกครอง              
ตลอดจนการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ที่รวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ด้วย ทั้งหมดนี้               
จะเกี่ยวข้องกับปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทั้งสิ้น ขอขอบคุณ
ท่านนายกฯ คณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ               
ของพ่ีน้องประชาชน ช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นข่าวในโลกโซเชียล เรื่องที่                
..                 

 
 



๓๖ 
 

นายปัญจพัฒน์  สิริกรวัฒนกุล คณะอนุกรรมาธิการมีมติเสนอตัดงบประมาณการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ 
เมื่อได้ฟังแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าเศร้าใจ เพราะการสร้างฝายแกนดินซีเมนต์นั้น 
ตามที่ท่านอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านได้พูดในสภาว่า 
ปัญหาพ่ีน้องประชาชนมีอยู่แล้วแต่บางท่านก็ไม่ได้เห็นความสำคัญที่จะ      
แก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชน หลายท่านอาจจะมองเป็นเรื่องของ
การเมือง อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้อง กระผมในฐานะที่เป็นพ่ีน้องประชาชน
ลูกหลานชาวจังหวัดแพร่คนหนึ่ง รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง ที่คณะอนุกรรมาธิการ 
ได้มีมติตัดงบประมาณในส่วนนี้ การก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์  2,000 กว่าตัว 
งบประมาณ 1,000 กว่าล้านบาท ซึ่งจริงๆ แล้ว ฝายแกนดินซีเมนต์
สามารถที่จะเก็บกักน้ำแม่น้ำยม เก็บกับน้ำให้กับพ่ีน้องประชาชนไว้ใช้   
ในช่วงฤดูแล้งในการเกษตรได้ดี  ดีกว่าการกั้นกระสอบทรายในแต่ละปี                    
ที่ใช้งบประมาณ 20 กว่าล้าน ฝายแกนดินซีเมนต์นั้น ถูก ทน ประหยัดกว่า           
ขอฝากทางคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ถ้างบประมาณ
ส่วนนั้นไม่ได้ เราก็เห็นควรที่จะใช้งบประมาณในส่วนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ สามารถที่จะไปแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องในเรื่องที่เร่งด่วน 
เพ่ือเป็นประโยชน์ให้กับพ่ีน้องประชาชน การสร้างฝายแกนดินซีเมนต์               
ในเขตพ้ืนที่ของสมาชิกสภาฯ ทุกเขต สามารถสร้างได้ เป็นการสร้างความ   
ชุ่มชื้น ให้กับป่ า และสามารถแก้ปัญหาภัยแล้ งได้ดี  จึ งขอฝากผ่ าน                  
ท่านประธานสภาฯ ถึงคณะผู้บริหาร ขอให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้อง
ประชาชน ดั่งความตั้งใจของท่านอนุวัธ  วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ และเรื่องโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ได้รับการถ่ายโอน 
มาแล้ว บางพ้ืนที่ติดในเรื่องของที่ดิน อย่างที่ผ่านมาท่านผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตผม อำเภอเมืองแพร่ เขต ๖               
ได้ทำหนังสือมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง ขออนุมัติไฟฟ้า             
โซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
เพราะตอนเย็นจะให้ พ่ีน้ องประชาชนมาออกกำลั งกายรอบโรงพยาบาลกัน                  
เช่นเดียวกับในบริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ของเรา              
ทีไ่ด้รับเสียงตอบรับจากพ่ีน้องประชาชนผู้มาใช้บริการดีมาก ทางโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพตำบลก็ต้องการเช่นกัน จึงขอฝากผ่านท่านประธานสภาฯ        
ถึงท่านผู้บริหาร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่วนใดที่เราพอจะแก้ไขหาทางออก
แม้จะมีติดระเบียบบ้างแต่ เชื่อได้ว่าในเมื่ อมีทางเข้าก็ต้องมีทางออก             
ฝากขอบพระคุณและเป็นกำลังใจท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร และ             
ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ส่วนไหนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ถ้าในอนาคต             
เราสามารถใช้งบประมาณในส่วนนี้ ได้  ตามที่ท่านนายกฯ ได้แจ้งว่า                
ยังเหลือเงินสะสมอยู่อีก 238 กว่าล้าน ซึ่งเราอยากนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์
กับ พ่ีน้องประชาชนในจังหวัดแพร่  เพ่ือที่ จะแก้ ไขปัญหาของพ่ีน้อง                
ชาวจังหวัดแพร่ ขอบคุณครับ  

 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านปัญจพัฒน์  สิริกรวัฒนกุล ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านมยุรี  ยาวิชัย ครับ 

นางมยุรี  ยาวิชัย   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
 ดิฉันนางมยุรี  ยาวิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต ๓ 

ตามที่ได้ฟังคำแถลงของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านได้แจ้งว่านำมาใช้เพ่ือประโยชน์ ของประชาชน               
ในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ คงต้องขอย้อนไปถึงการอภิปราย ของท่านปัญจพัฒน์                   
สิริกรวัฒนกุล ในปีงบประมาณ พ.ศ.256๗ นี้  ถ้าเราจะคาดหวังกับงบประมาณ  
ที่จะได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง จากทางรัฐบาล หรือจากจังหวัด ที่จะมา                  
ช่วยเรานั้น เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยากลำบาก เนื่องจากว่าเราต้องไปนำเสนอ                  
ของบประมาณจากสำนักงบประมาณ อาจไม่ทันกับการแก้ไขปัญหาให้กับ           
พ่ีน้องประชาชน ในเมื่อเราเป็นท้องถิ่น ท้องถิ่นแปลว่าเราเป็นเจ้าของจังหวัดนี้    
โดยชอบ สมาชิกสภาฯ ในแต่ละเขต ในแต่ละพ้ืนที่  ได้ไปพบเจอปัญหาของ          
พ่ีน้องประชาชน และนำมาสะท้อนปัญหาในสภาฯ แห่งนี้  รวมถึงการหารือ                   
กับทางคณะผู้บริหารมาโดยตลอด โครงการต่างๆ ที่ท่านนายกฯ ได้เสนอมา                 
ใช้งบประมาณ ประมาณ 118  ล้านเศษ มีหลายโครงการที่ดิฉันเห็นชอบ 
โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ ที่ผ่านมาหลังจากก่อสร้าง
ฝายแกนดินซีเมนต์ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของดิฉัน ชลประทานฝั่งขวา ดิฉัน             
และชาวบ้านไม่ต้องไปแบกกระสอบทรายกั้นแม่น้ำยม ฝายแกนดินซีเมนต์                  
ช่วยลดปัญหาให้กับชาวบ้านได้มาก แต่ถ้าถามว่าเพียงพอหรือยัง ก็คงจะยังไม่พอ 
ชาวบ้านก็ยังมีปัญหาอยู่ ในบางจุด บางพ้ืนที่  ซึ่งเราได้ทำเรื่องขอโครงการ                   
ไปหลายๆ หน่วยงาน แต่เราก็อย่าหวังน้ำบ่อหน้า ในเมื่อเรามีงบประมาณของเรา             
พร้อมที่จะสนับสนุน และเราก็สามารถสะท้อนปัญหาได้อย่างชัดเจน ในส่วนนี้               
ดิฉันคิดว่าท่านนายกฯ ได้ พิจารณามาดีแล้ว และท่านได้ลงไปตรวจสอบ            
ในพ้ืนที่ และในหลายๆ พ้ืนที่ ท่านสมาชิกสภาฯ เองก็ได้ลงไปดูแลอย่างใกล้ชิด                
เช่น ไฟฟ้าส่องสว่าง ที่มีคนร้องขอมา ซึ่งในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของดิฉัน              
ไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องนี้ เนื่องจากว่าเราอยู่ในเขตเมือง แต่ในพ้ืนที่ที่อยู่ในป่า              
ในดอย ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างใช้ได้อย่างทั่วถึง ประเด็นนี้ดิฉันเห็นด้วย จึงขอให้           
ทางคณะผู้บริหารพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ถึงความคุ้มค่าและเหมาะสม และ                   
เลือกคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ให้ดีขึ้น ขอบคุณค่ะ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านมยุรี  ยาวิชัย ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านปฏิพล  จอมดวง ครับ 

นายปฏิพล  จอมดวง   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
 กระผมนายปฏิพล จอมดวง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ อำเภอวังชิ้น เขต ๒ 

กระผมคงจะต้ องขออนุญาตในส่ วนนี้ ได้ แชร์  และร่วมแสดง                    
ความคิดเห็น เพ่ือเป็นการสนับสนุนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                
ให้มีพลังที่จะนำงบประมาณในส่วนนี้ไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ              
พ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัดแพร่ เนื่องจากว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั้น                  
ในส่วนพ้ืนที่รับผิดชอบของกระผม ซึ่งเป็นส่วนใต้สุดของจังหวัดแพร่                
เป็นต้นน้ำแม่สรอย เมื่อถึงสิ้นเดือนเมษายนนั้น ชาวบ้านจะนอนไม่หลับ 
เพราะจะเกิดอุทกภัยในพื้นที่เป็นประจำ ปีที่แล้วประมาณวันที่ ๒๙ กันยายน 
๒๕๖๖ ก็เกิดอุทกภัย เกือบเท่าเมื่อปี ๒๕๔๔ แต่ไม่มีผู้เสียชีวิต หรือบาดเจ็บ
เท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งของพ่ีน้อง
สมาชิกสภาฯ ของเราทั้งหมด และพ่ีน้องประชาชนชน โดยเฉพาะในพ้ืนที่
ประสบภัย กระผมคิดว่างบประมาณส่วนนี้ทั้งหมดที่จะนำไปแก้ไขปัญหานั้น 
เราคาดหวังจากหน่วยงานอ่ืนไม่ได้อีกแล้ว กระผมขอพูดถึงการก่อสร้าง            
ฝายแกนดินซีเมนต์ในพ้ืนที่รับผิดชอบของกระผม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์
จากท่านนายกฯ ฝายแกนดินซีเมนต์นำร่อง ๑ ตัว ในพ้ืนที่ลำห้วยแม่บึง 
อยากจะเล่าให้ฟังว่านอกจากจะเป็นฝายนำร่องแล้วก็ยังเป็นฝายตัวเดียว         
ในพ้ืนที่รับผิดชอบของกระผมในลำน้ำแม่พุง ที่ท่านนายกฯ ได้กรุณาไปเยี่ยม
หลังจากเกิดอุทกภัยไปเมื่อต้นเดือนที่แล้ว จะเห็นว่าฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ทั้งหมดของเราที่ไปก่อสร้าง และของหน่วยงานอ่ืน ทะลุทะลายไปหมด             
น้ ำแม่สรอย น้ ำแม่ พุ ง น้ ำลำห้ วยสาขาต่างๆ ใน พ้ืนที่ อำเภอวังชิ้ น                  
ทะลุทะลายหมดเลย ต้องไปซ่อมแซม เหลือแต่ฝายแกนดินซี เมนต์                   
ที่บ้านวังขอน หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่พุง เท่านั้น ที่เป็นหน้าเป็นตาและรักษา
สถานภาพความมั่นคงแข็งแรง และกั้นน้ำแม่พุงไม่ให้ไหลไปทะลุทะลาย
หมู่บ้านแถวนั้นได้ ถือว่าเป็นความต้องการอย่างยิ่ง จึงขอความอนุเคราะห์               
ท่านนายกฯ ท่านคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายว่า ฝายแกนดินซีเมนต์นี้ 
ของดีราคาถูก เราจะสร้างเพ่ือรักษาความชุ่มชื้น เพ่ือรักษาความสงบสุข               
ของพ่ีน้องให้นอนตาหลับ กระผมขออนุญาตเสริมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

 
 
 
 
 



๓๙ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านปฏิพล  จอมดวง ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านบุญโชติ  ยานสกุล ครับ 

นายบุญโชติ  ยานสกุล   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
 กระผมนายบุญโชติ  ยานสกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ อำเภอลอง เขต ๒ 

เรื่องแรก กระผมขอสนับสนุนในเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของผมถือว่า 
เป็นเขตบ้านนอก ขอให้ท่ านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                 
ช่วยพิจารณาในเรื่องไฟส่องสว่างให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล               
ในพ้ืนที่ของผม ซึ่งมีอยู่ 5 แห่ง เรื่องที่สอง การติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 
ถนนสาย พร.ถ 1 -00๓๕ บ้านน้ำริน  - บ้ านห้วยแม่ต้า  ถนนช่วงนี้                 
เป็นทางที่ เปลี่ยวมาก เพราะจะมีบ้าน เรือนที่อยู่ห่างกัน ถนนไม่สว่าง               
ถนนช่วงนี้จะขาดอีกประมาณ 50 ต้น จึงขอให้ท่านนายกฯ ช่วยพิจารณา
เรื่องนี้ ด้ วย  บางครั้ งก็ เป็ น อันตรายกับ เด็กนั กเรียนที่ เดินทางกลับ                 
จากโรงเรียนในช่วงค่ำ ในเขตอำเภอลองก็จะมีปัญหาเรื่องนี้ เช่นกัน             
เรื่องที่สาม เสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งครั้งก่อน ตอนนี้แบตเตอรี่เสื่อม                   
หลายต้น เรื่องสุดท้ายฝายแกนดินซีเมนต์ ในเขตรับผิดชอบของผม 3 ตำบล 
ยังไม่มี ขอท่านนายกฯ ช่วยพิจารณาให้ด้วย ขอตำบลละตัวก็ด ีขอบคุณครับ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านบุญโชติ  ยานสกุล ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านสุขาวดี  วังคำ ครับ 

นางสุขาวดี  วังคำ   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
 ดิฉันนางสุขาวดี  วังคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอสูงเม่น เขต ๒ 

ดิฉันเห็นด้วยกับความคิดเห็นของเพ่ือนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ทุกท่าน ในเรื่องของความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ประชาชน โดยเฉพาะเรื่องการสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ทุกท่านคงจะจำได้
ว่าเมื่อ ๒ เดือนที่ผ่านมา ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้ลงพ้ืนที่            
ทำประชาคมพ่ีน้องเกษตรกรทุกอำเภอ พ่ีน้องเกษตรกรทุกคนดี ใจ                       
.                    ที่จะได้. 

 
 



๔๐ 
 

นางสุขาวดี  วังคำ ที่จะได้ฝายแกนดินซีเมนต์ ซึ่งเป็นประโยชน์มากกับพ่ีน้องเกษตรกร แต่พอ
มารู้ว่ามีการตัดงบประมาณก็เสียใจ ดิฉันจึงอยากขอความเห็นใจ ขอความ
ช่วยเหลือจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ช่วยอนุมัติใช้เงิน
สะสมมาดำเนินการในส่วนนี้ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของดิฉัน ตำบลร่องกาศ    
ตำบลสบสายมีแล้ว ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร 
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่ตำบลเวียงทอง ๒ จุด ซึ่งมีสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้าอยู่      
ถ้าก่อสร้างตรงจุดนั้นก็จะได้ประโยชน์มาก ประชาชนพ้ืนที่ ๑,๒๕๐ ไร่        
ที่ ใช้อยู่  ดิฉันขอความเห็นใจ ขอความเมตตาจากคณะท่านผู้บริหาร             
ผ่านทางท่านประธานสภาฯ ได้ช่วยกระตุ้นเรื่องนี้ด้วย ขอบคุณค่ะ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านสุขาวดี  วังคำ ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านกุลชา บัญสว่าง ครับ 

นางกุลชา  บัญสว่าง   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
 ดิฉันนางกุลชา  บัญสว่ าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วน              
จังหวัดแพร่ อำเภอวังชิ้น เขต ๑ 

   ดิฉันขอสนับสนุนความคิดเห็นของท่านบุญ โชติ  ยานสกุล                    
ในเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่าง เพราะในเขตพ้ืนที่อำเภออวังชิ้น และอำเภอลอง 
มีถนนที่เป็นถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ที่ได้รับคำชื่นชมจากพ่ีน้องประชาชนว่า ปัจจุบันถนนเดินทางสัญจรไปมา
สะดวกสบาย แต่ติดเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่าง ดิฉันคิดว่ามีความสำคัญ               
เป็นอย่างยิ่ง ถือว่าเป็นรองจากเรื่องการบริหารจัดการน้ำ เพราะว่าองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียงเรื่องการบริหาร
จัดการน้ำ การก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์อยู่แล้ว และท่านวังสาคร หมั่นขีด                 
ซึ่งนั่งอยู่ข้างๆ ดิฉัน ที่วันนี้ท่านไม่สะดวกจะอภิปราย ท่านก็ฝากสนับสนุน
และให้กำลังใจท่านนายกฯ ในเรื่องนี้ด้วย ขอบคุณค่ะ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านกุลชา  บัญสว่าง ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านมังกร  ชื่นสนธิพันธุ์ ครับ 

 

 

 

 



๔๑ 
 

นายมังกร  ชื่นสนธิพันธุ์   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
 กระผมนายมังกร ชื่นสนธิพันธุ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน              
จังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง เขต ๑ 

   ขอเรียนถามเรื่องปัญหาการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะ
แบบซอยซีเมนต์ บ้านกิ่วนาค ซึ่งจุดนี้ประสบปัญหาอุทกภัยเมื่อปีที่แล้ว             
ซึ่งขณะนั้นผมยังไม่ได้เข้ามารับตำแหน่ง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่              
ท่านรอง ผอ.รมน. จังหวัดแพร่ รวมถึงท่านนายอำเภอ ได้เข้าไปดูและ
รับปากว่าจะมาซ่อมแซมให้ บริเวณนั้นเป็นถนนสายหลักขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ตามแผนโครงการมีการสร้างกำแพงความยาว ๒๐๐ เมตร 
สูง ๖ เมตร ประมาณราคาไว้ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นโครงการ
ก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะแบบซอยซีเมนต์  ผมขอความกรุณา                
จากท่านนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ซึ่งทางตำบลไผ่โทน ตำบลห้วยโรง 
ชาวบ้ าน เขาผิดหวัง  เกี่ ยวกับ เรื่องปัญหาพ้ืนที่ ที่ อยู่ ใน เขตป่ าสงวน       
ดำเนินการอะไรก็ไม่ได้ แต่ชาวบ้านบางตำบล ก็ฝากมาขอบคุณท่านนายกฯ 
เช่น ตำบลห้วยโรง ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนายกฯ ได้ไปปรับพ้ืนที่
เพ่ือที่จะอพยพพ่ีน้อง หมู่ที่  ๖ ตำบลห้วยโรง บ้านสวนป่าขุนแม่คำมี                 
ที่ จะมีผลกระทบจากการสร้างอ่างเก็บน้ ำ และขอฝากท่ านนายกฯ                  
อีกโครงการหนึ่ง คือ โครงการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งที่จะมาถึงถนน              
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เราด้วย ขอบคุณครับ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านมังกร  ชื่นสนธิพันธุ์ ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านธนินจิตรา  ศุภศิริ ครับ 

นางธนินจิตรา  ศุภศิริ   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
 ดิฉันนางธนินจิตรา  ศุภศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ อำเภอหนองม่วงไข่ เขต ๑ 

   ดิฉันเห็นด้วยกับความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหาร           
ส่วนจังหวัดแพร่ทุกท่าน เกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์                 
ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของดิฉัน มี ๖ - ๗ ตัว ได้รับความกรุณาจาก               
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ทำของตำบลหนองม่วงไข่             
หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ ตัว การที่งบประมาณของเราจะถูกตัดไปนั้น ใช่ว่าเราจะ
เสียดายคนเดียว ท่านนายกฯ ก็คงจะเสียดายตรงนี้ และท่านจะแก้ไขอย่างไร         
.   ขอในสภาอาจจะต้อง   .  

 
 
 



๔๒ 
 

นางธนินจิตรา  ศุภศิริ อาจจะต้องใช้งบประมาณจากเงินสะสมของหน่วยงานเราเอง จากที่               
สมาชิกสภาฯ แต่ละท่านได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำ          
ออกสำรวจความต้องการของชาวบ้ าน ซึ่ ง เขามีความต้องการมาก            
ใน เรื่องของแหล่ งน้ ำ เพราะพ้ืนจั งหวัดแพร่  เป็ น พ้ืนที่ การเกษตร           
ดิฉันจึงขอความเห็นใจจากท่านนายกฯ ได้โปรดพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม            
เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ และเห็นด้วย              
กับเรื่องการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
ถ้าเป็นไปได้ขอให้สภาฯ ช่วยพิจารณาอนุมัติใช้เงินสะสมในเรื่องนี้ด้วย             
และขอฝากถึงท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน โครงการงบประมาณปี            
พ.ศ.๒๕๖๖ ที่เรากันเงินไว้เบิกตัดปี อยากจะให้ท่านช่วยเร่งดำเนินการ 
เพราะเราจะต้องใช้จ่ายเงินสะสม ใช้ เงินในข้อบัญญัติงบประมาณปี                
พ.ศ.๒๕๖๗ ท่านอาจจะต้องทำงานหนัก เพราะว่าสมาชิกสภาฯ จะหมดวาระ 
ในปีนี้แล้ว ทุกท่านก็อยากมีผลงาน ต้องขอความกรุณาท่านหัวหน้า             
ส่วนราชการทุกท่าน ช่วยทำงานให้เราด้วย สิ่งไหนที่จะให้เราช่วยในพ้ืนที่ 
หรือตกหล่น เราพร้อมที่ช่วยท่าน เพราะว่าอย่างน้อยเราก็เป็นกระบอกเสียง
ให้ ที มผู้ บ ริห าร และสมาชิกสภาฯ  ทุ กท่ าน ได้ท ำงาน  ได้ มี ผลงาน              
ฝากผ่านท่านประธานสภาฯ ถึงคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ 
ขอบคุณค่ะ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านธนินจิตรา  ศุภศิริ ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านพยอม  ขุนชุ่ม ครับ 

นางสาวพยอม  ขุนชุ่ม   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
 ดิฉันนางสาวพยอม  ขุนชุ่ ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วน                
จังหวัดแพร่ อำเภอลอง เขต ๓ 

   ในส่วนของดิฉันขอสนับสนุนเรื่องการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ 
เพราะในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของดิฉันมีแม่น้ำยมไหลผ่านหลายตำบล 
ขณะนี้ในพ้ืนที่เริ่มกั้นกระสอบทราย ประมาณ ๑๐ กว่าจุดแล้ว เพราะแห้งแล้ง 
แม่น้ำยมจะกลายเป็นสนามฟุตบอลแล้ว เพราะไม่มีน้ำเลย แต่ตรงจุด                 
สร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เคยไปสร้างไว้
เมื่อปี ๒๕๖๔ บริเวณลำห้วยแม่จอม ตอนนี้ยังมีน้ำอยู่ ส่วนจุดที่ สร้าง                   
ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก น้ำไม่มีน้ำจะแห้ง ตรงนี้จะเห็นได้ว่า ฝายแกนดิน
ซีเมนต์ของเรา ช่วยบรรเทาความแห้งแล้งได้ดีมาก ชาวบ้านตำบลทุ่งแล้ง 
ตำบลแม่ปาน ตำบลปากกาง เขาอยากได้ฝายแกนดินซี เมนต์มาก                  
เขาตั้งความหวังตอนที่ส่งเรื่องไปจังหวัดเพ่ือของบส่วนกลาง ในเมื่อมีข่าวว่า 
” 

 
 



๔๓ 
 

นางสาวพยอม  ขุนชุ่ม งบประมาณถูกตัดแบบนี้ เขาก็อยากจะมาพ่ึงทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่แทน เพราะชาวบ้านถ้าเราเสนอเรื่องไปแล้วเขาก็จะถามเรื่อยๆ ว่า
เมื่อไหร่จะมาสร้าง ดิฉันเองอยู่ ในพ้ืนที่ก็ลำบากใจ ขอให้ท่านนายกฯ        
ช่วยเห็นใจชาวบ้านที่ทำการเกษตร เขาต้องการน้ำ ช่วยอนุมัติใช้งบประมาณ
ในครั้งต่อไปอีก และเรื่องติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ที่ท่านบุญโชติ ยานสกุล                 
ได้อภิปรายไป ดิฉันเห็นด้วย เพราะถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่อยู่ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของดิฉันนั้นมีอยู่หลาย
เส้นทาง แบตเตอรี่ก็ยังไม่ได้ซ่อม ชาวบ้านก็แจ้งมาว่าเสาไฟฟ้าตรงจุดนั้น      
ไฟดับ ขอท่านนายกฯ อนุมัติงบซ่อมแซมปรับปรุงด้วย ขอบคุณค่ะ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านพยอม  ขุนชุ่ม ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านธนินจิตรา  ศุภศิริ ครับ 

นางธนินจิตรา  ศุภศิริ   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 

   ขอฝากท่านนายกฯ อีกเรื่องหนึ่ง จังหวัดแพร่ของเราจะได้เป็น
เจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ขอฝากว่าจะเป็นไปได้ไหม เราอยากจะขอ
อนุญาตให้ท่านนายกฯ ช่วยปรับปรุงไฟในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ของเราด้วย เพราะจะเป็นหน้าเป็นตาของจังหวัด ขอบคุณค่ะ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านธนินจิตรา  ศุภศิริ ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านมยุรี  ยาวิชัย ครับ 

นางมยุรี  ยาวิชัย   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
 ดิฉันกลัวว่าเราจะหลงประเด็น เพราะตอนนี้ยังอยู่ในระเบียบวาระ
๕.๖ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗             
ก็อยากจะให้พิจารณาญัตตินี้ก่อน ส่วนเรื่องที่ท่านอยากจะฝากท่านนายกฯ
ขอท่านนายกฯ หรืออ่ืนๆ ใดที่ท่านอยากจะแสดงความคิดเห็น เพ่ือพ่ีน้อง
ประชาชนชาวจังหวัดแพร่ ขอเป็นระเบียบวาระอ่ืนๆ ขอบคุณค่ะ 

 

 

 

 



๔๔ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านมยุรี  ยาวิชัย ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีกหรือไม่  
ประธานที่ประชุม  ถ้าไม่มี ขอเชิญท่านนายกฯ ตอบข้อซักถาม ครับ  

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                    
นายก อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

โดยสรุปแล้ว เรื่องส่วนใหญ่ก็จะเป็น เรื่องของการก่อสร้าง          
ฝายแกนดินซีเมนต์และไฟฟ้าส่องสว่าง ผมได้แจ้งเจ้าหน้าที่ ไปแล้วว่า                    
ถ้าเป็น เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง จะเป็นที่ สนใจของผู้ตรวจสอบอย่างยิ่ ง 
เพราะฉะนั้นถ้าสมาชิกสภาฯ แจ้งมา ควรจะมีหนังสือร้องขอจากราษฎร      
ที่มีความต้องการมาด้วย ไม่สามารถจะรับเฉพาะเรื่องที่ท่านต้องการ           
แล้วนำเรื่องเข้าที่ประชุมสภาได้เลย เพราะว่าผู้ตรวจสอบเขาอยากทราบว่า 
เรื่องนี้เป็นความต้องการของประชาชนจริงหรือไม่ ดังนั้นขอฝากสมาชิกสภาฯ 
ทุกท่านว่า ในกรณีไฟฟ้าส่องสว่าง ต้องขอความกรุณาให้ท่านได้ติดต่อ              
ผู้นำหมู่บ้านติดต่อประชาชนที่ต้องการ ขอให้ทำหนังสือการร้องขอมา            
ให้ทางเราด้วย กรณีฝายแกนดินซีเมนต์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ได้ยื่นไป 30 แห่ง ยังไม่รู้ว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติ แต่มีแนวโน้มว่าอาจจะไม่
อนุมัติ ผมก็เลยแก้ไขปัญหาไปว่า อย่างน้อยเราจะให้ทุกอำเภอที่มีแม่น้ำยม 
ไหลผ่าน 7 อำเภอ อย่างน้อยก็มีอำเภอละ 1 ตัว เพ่ือที่จะให้ประชาชน               
ได้เห็นประโยชน์ เราจะได้ดำเนินการต่อไปได้ สำหรับญัตติที่เรายื่นขออนุมัติ
ในวันนี้มี 3 แห่ง อำเภอหนองม่วงไข่ 1 แห่ง อำเภอลอง 1 แห่ง อำเภอ               
วังชิ้น 1 แห่ง สำหรับอำเภอสูงเม่น คือโครงการที่ เราขอถอนไปก่อน 
เพ่ือที่จะได้นำโครงการเข้าที่ประชุมสภาครั้งต่อไป จึงขอเรียนให้ทุกๆ ท่าน
ได้ทราบ ในกรณีการก่อสร้างฝายก็จะเป็นปัญหาว่า ถ้าเราก่อสร้างฝาย                
โดยให้ผู้รับเหมาเป็นผู้สร้าง แทบจะทำไม่ได้  เพราะว่าขณะนี้โยธาธิการ              
เขาเป็นผู้ออกแบบ และแบบของโยธาธิการนั้น เข้มงวดและแพงมาก                  
ส่วนหนึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่าถ้าเขาอนุมัติมา จังหวัดไหนจะทำได้บ้าง เพราะว่า
แบบก็ไม่ชัดเจน ทำให้เกิดปัญหาส่วนหนึ่งมาจากความชัดเจนของแบบ           
และสูตร ฝายขนาด 5 เมตร ถ้าสร้างตามแบบของโยธาธิการ ใช้งบประมาณ 
150,000.- บาท ถ้าสร้างตามแบบของเรา ใช้งบประมาณ 3๐,๐๐๐.- บาท            
ก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกัน ถ้าจ้างผู้รับเหมาจะลำบาก เรื่องนี้ก็ขอเรียนให้
ทุกๆ ท่านได้รับทราบ สำหรับการเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ              
ผมได้ลองสอบถามเกี่ยวกับงบประมาณที่จะใช้ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง  
ภายในสนามกีฬาของเรา ถ้า เราไม่ ใช้ ไฟฟ้าแสงสว่างตามมาตรฐาน        
ของการแข่งขันลีกที่แพงมาก ใช้แค่ว่าเป็นไฟฟ้าแสงสว่างที่ยอมรับได้            
ราคาก็จะลดลงมา จังหวัดเราไม่ค่อยมีการแข่งขันกีฬาระดับประเทศหรือ            
ระดับลีก ผมคิดว่าจะใช้ไฟ ฟ้าแสงสว่างที่พอสมควร ที่จะไม่อายเขา              
ขอนำเรียนเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

 

 
 
 



๔๕ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้กรุณาชี้แจง ครับ           
ประธานสภา อบจ.แพร่    ท่ านสมาชิกสภาฯ ท่ านใดจะอภิปราย หรือซักถาม เพ่ิมเติม               
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่  
   ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมติ 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม          
. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗   

 ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ  

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 2๑  ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน      -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ
ประธานสภา อบจ.แพร่ ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗   
ประธานที่ประชุม   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ    

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ระเบียบวาระที่ 6 ข้อ 6.1 ปรึกษาหารือการกำหนดวันเริ่มสมัย
ประธานสภา อบจ.แพร่ ประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256๗ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ 
ประธานที่ประชุม สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.256๘   

   ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540                      
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542, (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546 (ฉบับที่ 4)      
พ.ศ.2552 และ(ฉบับที่  5) พ.ศ.25๖2 หมวด 2 สภาองค์การบริหาร            
ส่วนจังหวัด มาตรา 22 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย… 

นาย แสงสุพรรณ   วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ให้สภาองค์การบริหารส่วน
ประธานสภา อบจ.แพร่ จังหวัดกำหนด สมัยประชุมสามัญให้มีกำหนดสี่สิบห้าวัน แต่ถ้ามีกรณีจำเป็น
ประธานที่ประชุม ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งขยายสมัยประชุมสามัญ            
.  ออกไปอีกได้ตามความจำเป็นครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2565 ข้อ 21 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี  
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย              
ในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลา               
ของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่น 
นำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความ                 
ในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม   .  

   เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศ        
 ของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กร              
. ปกครองส่วนท้องถิน่ 
 
 



๔๖ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้ หรือไม่ได้
ประธานสภา อบจ.แพร่ กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความ
ประธานที่ประชุม จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจำปี หรือวันเริ่มสมัยประชุม       
.  สามัญประจำปีที่กำหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่น นำปรึกษาในสมัย        
.  ประชุมสามัญประจำปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 
          เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอกำหนดวันเริ ่มสมัยประชุมสามัญ 

สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256๗ ครับ 
    เชิญท่านมยุรี  ยาวิชัย ครับ  

นางมยุรี  ยาวิชัย   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน  

   ดิฉันนางมยุรี  ยาวิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต ๓ 

   ขอเสนอวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256๗ 
เริ่มตั้งแต่วันพธุที่ ๒๔ กรกฎาคม 256๗ เป็นต้นไป มีกำหนด 45 วัน 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณท่านมยุรี  ยาวิชัย ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่   ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานที่ประชุม  

นายวังสาคร  หมั่นขีด     รับรอง (ยกมือ)    

นายผิน  สิงห์เทพ     รับรอง (ยกมือ) 
    

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  
ประธานสภา อบจ.แพร่   ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมต ิ
ประธานที่ประชุม   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 

ประจำปี พ.ศ.256๗ เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม 256๗ เป็นต้นไป                         
มีกำหนด 45 วัน  
   ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 2๑ ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ 
ประธานสภา อบจ.แพร่ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.256๘ ครับ 
ประธานที่ประชุม   เชิญท่านแสงสว่าง  เสือขำ ครับ  
 
 
 
 



๔๗ 
 

นายแสงสว่าง  เสือขำ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน  

   กระผมนายแสงสว่าง  เสือขำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ อำเภอลอง เขต ๑ 

   ขอเสนอวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.256๘ 
เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ 256๘ เป็นต้นไป มีกำหนด 45 วัน 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณท่านแสงสว่าง  เสือขำ ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่   ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานที่ประชุม  

นางสุขาวดี  วังคำ     รับรอง (ยกมือ)    

นายวุฒิพงศ์  กาซ้อง     รับรอง (ยกมือ) 
    

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  
ประธานสภา อบจ.แพร่   ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมต ิ
ประธานที่ประชุม   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 

ประจำปี พ.ศ.256๘ เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ 256๘ เป็นต้นไป                         
มีกำหนด 45 วัน  
   ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 2๑ ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 
  

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ในระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม  
ประธานสภา อบจ.แพร่ หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ             
ประธานที่ประชุม   ขอเชิญท่านปฏิพล  จอมดวง ครับ 
 

นายปฏิพล จอมดวง   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
 กระผมนายปฏิพล  จอมดวง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ อำเภอวังชิ้น เขต ๒ 

ขออนุญาตนำเสนอเรื่องที่ได้ยินมา และเรื่องที่พ่ีน้องประชาชน    
ฝากมา อันดับแรก เรื่องของการตั้ งงบประมาณช่วยเหลือชาวบ้าน                 
ที่มีรายได้น้อย ที่ต้องเดินทางไปพบแพทย์ ตามระเบียบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ พ.ศ.๒๕65 จะเห็นว่า ในปีงบประมาณที่ผ่านมาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่  ได้ดูแลกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยที่ต้องเดินทาง           
.         

 
      



๔๘ 
 

นายปฏิพล  จอมดวง ไปพบแพทย์ กระจายทั่วไปทั้งจังหวัดแพร่ เป็นจำนวนมาก ถือว่าเป็นเรื่องเล็ก 
แต่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับชาวบ้านที่มีฐานะค่อนข้างยากจน เวลาที่ผ ม        
ได้ ไปร่วมมอบเงินส่ วนนี้ กับ เจ้ าหน้ าที่ ของเรา ชาวบ้ านก็จะถามว่า                    
เป็นอย่างไรบ้าง งบประมาณมีเพียงพอหรือไม่ ซึ่งท่านนายกฯ ได้กรุณา            
ตั้งงบประมาณปีนี้จากจำนวนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งมีจำนวนมาก 
จึงขอนำเรียนในที่ประชุมนี้ว่า หากว่าในครั้งต่อไป ความต้องการงบประมาณ 
ในการช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยจะต้องเดินทางไปพบแพทย์            
มีจำนวนมากขึ้น แล้วงบประมาณมีไม่พอ อยากจะถามเพ่ือนสมาชิกสภาฯ
ทุกท่านว่า เราจะช่วยเหลือท่านนายกฯ ในเรื่องนี้กันอย่างไร เป็นเรื่องที่        
ต้องกลับไปเป็นการบ้านให้กับทุกท่าน เพราะว่าชาวบ้านบางคนก็ไม่มีจริงๆ 
บางคนต้องเดินทางไปพบแพทย์เดือนละ 4 ครั้ง จากอำเภอวังชิ้นเข้ามา         
ในอำเภอเมือง ค่ารถก็เกือบ 1,000.- บาท ค่ากินอีก ถือว่าเป็นการทำกุศล
ครั้ งยิ่ งใหญ่  สำหรับแต่ละครั้ งที่ เราดำเนินการไป จึงขอฝากเรื่องนี้             
ไปเป็นการบ้านให้กับ พ่ีน้องสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่อยากสนับสนุน            
ท่านนายกฯ ในการจัดตั้งงบประมาณ เพ่ือให้มีไว้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
อีกเรื่องหนึ่ ง คือ เรื่องโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สู งอายุ  ซึ่ งขณะนี้                
กำลังดำเนินการอยู่ นอกจากนั้นแล้วก็จะมีการฝึกอาชีพบ้าง ดูแลเยาวชน 
พัฒนาศักยภาพเยาวชนบ้าง แต่ก็มีบางกลุ่มที่เราอาจจะไม่ได้จัดโครงการ
แบบนี้ ให้  หรือว่ามีการจัดโครงการแต่ผู้ เข้าร่วมโครงการส่ วนใหญ่                 
จะอยู่อำเภอที่ใกล้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ แต่สำหรับผู้ที่อยู่ไกลๆ 
เราไม่ได้จัดให้ ข่าวนี้ก็ไปถึงหูของคนที่อยู่ ไกล อย่างเช่น อำเภอวังชิ้น               
คือเรื่องของกลุ่มสตรีแม่บ้าน เขาได้ยินว่ากลุ่มผู้สูงอายุ ชวนกันจะมาในเมือง
วันที่  13 - 15 นี้  เลยฝากผมมาแจ้งท่านนายกฯ ว่า กลุ่มสตรีแม่บ้าน              
ก็อยากจัดโครงการแบบนี้บ้าง จะได้มาเป็นการเปิดหูเปิดตา พัฒนาศักยภาพ 
โดยเมื่อวานนี้ที่ท่านนายกฯ ได้กรุณาไปเยี่ยมชาวบ้าน หมู่ที่ 4 บ้านสองแคว 
ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น เมื่อสักครู่เขาก็โทรมาย้ำว่าท่านสมาชิกสภาฯ           
อย่าลืมพูดเรื่องนี้นะ ขอเป็นปีหน้าหรือเร็วๆ นี้ช่วยจัดโครงการแบบนี้             
ให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้านบ้าง เมื่อปีที่แล้วท่านนายกฯ ก็ได้จัดโครงการแบบนี้
ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ  แต่ ไปจัดในแต่ละอำเภอ เป็นโครงการขนาดเล็ก          
แต่ปีนี้จัดยิ่งใหญ่ ตำบลละ 100 คน ถือว่าแพร่หลายมาก เพราะผู้สูงอายุ         
ที่กระจายอยู่และตำบลจะได้มีส่วนร่วม ถือว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพ           
ของผู้ สู งอายุ ให้ ไปถึ งแต่ละตำบลด้วย  ถือว่าเป็นสิ่ งที่ หน่วยงาน เรา             
ไม่เคยทอดทิ้ง ฝากขอบคุณท่านนายกฯ ล่วงหน้า ที่จะได้พิจารณาเกี่ยวกับ
โครงการของกลุ่มแม่บ้านสตรีในโอกาสต่อไป ขอบคุณครับ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านปฏิพล  จอมดวง ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอเรื่อง อ่ืนๆ             
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านธนินจิตรา  ศุภศิริ ครับ 

 
 



๔๙ 
 

นางธนินจิตรา  ศุภศิริ   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
 ดิฉันนางธนินจิตรา  ศุภศิริ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน    
จังหวัดแพร่ อำเภอหนองม่วง เขต ๑ 

ขอกราบขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้ดูเรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง ภายใน
สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอให้ท่านทำตามงบประมาณ        
ที่มีอยู่เลยค่ะ ใช้รองรับเฉพาะกีฬาระดับจังหวัด ไม่ต้องถึงกับระดับลีก 
เพราะว่างบประมาณเรามีน้อยและจำกัด เราต้องจัดสรรไปช่วยเหลือ        
ให้กับพ่ีน้องประชาชนในเขตอ่ืน แต่ทำเผื่อไว้ว่าเราอาจจะมีการจัดงานกีฬา
แห่งชาติอีกหลายงาน และสนามกีฬาเราก็เป็นสนามกีฬาส่วนกลาง         
ของจังหวัด จะให้ไปใช้สนามกีฬาอ่ืนๆ รอบนอกก็คงไม่ดี กราบขอบพระคุณ
ท่านล่วงหน้าค่ะ 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านธนินจิตรา  ศุภศิร ิครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอเรื่อง อ่ืนๆ             
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
 

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภา 
นายก อบจ.แพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

ผมขอนำเรียนเรื่องเกี่ยวกับโครงการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ ที่ได้ส่งไปของบประมาณ ในกรณีงบกลางที่ทางคณะรัฐมนตรี
จะมาประชุมสัญจร ในวันที่  ๑๘ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ที่ จะถึ งนี้                        
ที่จังหวัดพะเยา ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้นำเสนอชื่อโครงการ
ส่งน้ำขึ้นดอย สอย PM 2.5 สร้างป่าคาร์บอนเครดิต เพ่ือเป็นความรู้ให้             
ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบว่า เราเสนออะไรไปบ้าง เมื่อเรา              
ได้นำเสนอไปแล้ว หลักใหญ่ก็คือ เราอยากให้ป่าที่อยู่บนอ่างเก็บน้ำ หรือ
แหล่งน้ำต่างๆ ได้มีโอกาสให้น้ำขึ้นไปบนดอย โดยใช้ระบบโซล่าเซลล์                  
เอาน้ ำขึ้น ไปบนเขาส่ งต่อไปทอดๆ แล้วปล่อยลงมาให้ต้นน้ ำต่ างๆ                    
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อต้นไม้ต่างๆ 
เจริญเติบโตขึ้นมาก็ถือว่าเราสร้างป่าขึ้นมา ก็จะสามารถขายคาร์บอนเครดิตได้ 
คาร์บอนเครดิตนี้หมายความว่า ต่อไปนี้ประเทศแถบยุโรปหรือประเทศ              
ที่พัฒนาแล้วทั้งหลาย ใครที่จะส่งสินค้าเข้าไปประเทศนั้นๆ ท่านปล่อย
มลพิษเท่าไหร่ ท่านจะต้องไปซื้อคาร์บอน เครดิตเท่านั้น ยกตัวอย่าง        
โรงงานก๋วยเตี๋ ยว ทุกวัน เขาต้องใช้ เชื้อเพลิง  ซึ่ งปล่อยมลพิษต่างๆ                   
เขาก็จะมีวิธีคิดว่า เขาปล่อยมลพิษเท่าไหร่ ดังนั้นแล้วเขาก็ต้องไปจ่ายเงิน              
ให้ผู้ที่ปลูกป่าทดแทนในจำนวนเท่ากัน เป็นโครงการที่มีความยั่งยืน           
ไม่ต้องไปสนับสนุนงบประมาณตลอดเวลา เป็นโครงการที่ทางเราเสนอไป
 . ง  

 
 



๕๐ 
 

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ และสภาพัฒน์มีความเห็นชอบเป็นอย่างยิ่ง โครงการนี้ เราเสนอขอไป            
นายก อบจ.แพร่  ๒๐ ล้าน สภาพัฒน์เห็นชอบและอนุมัติมาแล้ว จริงๆ แล้วสภาพัฒน์บอกว่า           
 เราน่าจะขอไป ๕๐ ล้าน เพราะเขาให้จังหวัดละ ๕๐ ล้าน ผมจะให้                   
 เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลและจัดทำเป็นรูปเล่ม มอบให้ท่านสมาชิกสภาฯ           
 นำไปศึกษา เผื่อมีใครสนใจมาสอบถามท่าน เรามุ่งหวังในจังหวัดแพร่                       
 เพราะจังหวัดเรามี อ่างเก็บน้ำ รวมกันแล้ว ๑๖๒ แห่ง ยังมีป่าชุมชน              
 ที่เรามีอยู่อีก ๓๙๑ หมู่บ้าน ส่วนใหญ่เขาก็จะมีแหล่งน้ำเหมือนกัน สิ่งต่างๆ             
 เหล่านี้ ขอนำเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบ และกรุณาช่วยกัน เราต้องอาศัย         
 ผู้มีประสบการณ์ท้ังหลายด้วยครับ 
 

นายวิตติ แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอเรื่อง อ่ืนๆ             
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 

ถ้าไม่มี ผมมีคำสั่งแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ แต่งตั้ง           
เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒ ท่าน คือ 

๑. ท่านจักริน  เป็นบุญ  
ดำรงตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

๒. ท่านวีระพงษ์  นวลแก้ว  
ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

 ขอเชิญท่านเลขานุการฯ และท่านที่ปรึกษาฯ แนะนำตัวในที่ประชุมสภาฯ           
. ให้ทุกท่านได้รู้จัก 
  ขอเชิญท่านเลขานุการฯ ครับ 

 

นายจักริน  เป็นบุญ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก                   
เลขานุการนายก อบจ.แพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  ท่ านสมาชิกสภาองค ์การบร ิหารส ่วน                
 จังหวัดแพร่ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 

กระผมนายจักริน เป็นบุญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่  

ก่อน อ่ืนผมขอกราบขอบพระคุณ  ท่ านอนุ วั ธ  วงศ์ วรรณ                  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่ ให้ เกียรติให้ผมมาร่วมงานกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผมขอฝากตัวกับท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน มีอะไรที่จะแนะนำผม 
ผมเป็นน้องใหม่ในวงการ ขอให้ท่านพ่ีๆ ผู้อาวุโส ได้แนะนำผมด้วยครับ 
ขอบคุณครับ 

 

นายวิตติ แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านเลขานุการนายกฯ ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ขอเชิญท่านที่ปรึกษานายกฯ ครับ 
ประธานที่ประชุม  
 
 
 






